
รายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

บันทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม  

สภารางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๘  

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ 

______________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา 

 

(นางศรีวกิาร  เมฆธวัชชัยกุล ทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชุม) 

ประธาน  :  ขออนุญาตเปดการประชุมเลยนะคะ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองทีป่ระธานจะแจงตอที่ประชุม   

๑.๑ ทางฝายเลขานุการบอกวาขออนุญาตใหเลื่อนการรับรองรายงานการประชมุ คร้ังที่ ๗ 

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ ไปรับรองในครั้งตอไปนะคะ แตถาทนัครั้งนีก้็อาจจะเขามาทหีลัง 

เพราะบนัทึกยาว กําลงัพมิพอยู 

  ๑.๒ ทางฝายเลขานุการบอกวาทางเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ก็ไดทําหนงัสือแจงมา 

ใหประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญบนัทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม 

คือชุดใหญของเราใหทราบวาขอใหพิจารณาปรับแผนกรอบเวลาการทํางาน แลวกข็อเชิญไปรวมประชุม 

กับคณะอนุกรรมาธิการในวนัที ่๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ ดฉัินขออนุญาตอาน เพราะวาเขาไมใหพมิพแจก 

ลับ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬกิา ดิฉันอานใหฟงนะคะ  

  ดวยในคราวประชุมคณะอนกุรรมาธิการเพื่อพิจารณากรอบเวลาการทํางานของสภา 

รางรัฐธรรมนญู ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภารางรัฐธรรมนญู สภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๑   

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมไดพิจารณากรอบเวลาการทํางาน ดังนี้   

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ รางรัฐธรรมนูญผานสภารางรฐัธรรมนูญวนัสุดทาย เร่ิมสงพิมพ 

รางรัฐธรรมนญู  

  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ วนัสงรางรัฐธรรมนูญครั้งสุดทาย สงสาํนกังานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเพื่อจัดสงทางไปรษณีย  

  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ กําหนดวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพรรางรัฐธรรมนูญ 

คือเปนวนัเผยแพรนะคะ วนัที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

  วันที่ ๒ กนัยายน ๒๕๕๐ ลงคะแนนออกเสยีงประชามติ  

  วันที่ ๗ กนัยายน ๒๕๕๐ ครบ ๓๐ วนันับแตวันเผยแพร คือเราเผยแพรวันที่ ๙ สิงหาคม 
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ในการนี้คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาเห็นวาเพื่อใหมกีารดําเนินการไปในทิศทางเดยีวกนั  

จึงเหน็สมควรใหคณะกรรมาธิการของทาน คือชุดใหญของเรา พิจารณาปรับแผนกรอบเวลาการทํางาน 

ใหสอดคลองกับเวลาดังกลาวขางตน และเพื่อเปนการสรางความชัดเจนและบูรณาการเพื่อใหเกดิประโยชน 

สูงสุดรวมกนั คณะอนกุรรมาธิการจึงขอเชญิทาน หรือผูแทน และเจาหนาทีท่ี่เกีย่วของไปรวมประชุมเพื่อให 

ขอมูลและแสดงความคิดเหน็ในประเดน็ดงักลาวพรอมเอกสารกรอบเวลาการทาํงานในคณะของทาน 

ที่ปรับแลวจํานวน ๒๐ ชุด  ในวนัพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชมุ

คณะกรรมาธกิาร ๓๑๐๑ ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๓  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะอนุกรรมาธิการ 

หวงัเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือดวยดี ทานวัชรินทร  จอมพลาพล รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธกิารสภารางรัฐธรรมนูญ  

สภารางรัฐธรรมนูญกาํหนดมา คือเขาเชญิคณะใหญ เชิญทานเดโชหรือผูแทน คุณภิรมยคะ ตกลงทานเดโช

ไปใชไหมคะวนันี ้

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  มีผูแทนไปคะ จินดารักษ งบประมาณ ไปชี้แจงใชไหมคะ 

  ประธาน  :   คอืในนี้เขาบอกวากรอบเวลา คือเขาบอกวาขณะนี้เพื่อใหการดําเนินการ 

ไปในทิศทางเดียวกนั เขาเชญิประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬกิา  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ทางคณะของเรานีคุ่ณจินดารักษ หวัหนาทีมไปรวมประชุมคะ 

  ประธาน  :   คอืทางเจาหนาที่ปกติไปนะคะ ถาอยางนั้นก็ไมเปนไร แตทําใหเหน็วา 

ขณะนี้กรอบกส็รุปมาวา วนัที่ ๕ กรกฎาคม  เร่ิมสงพมิพ  วนัที่ ๒๗ กรกฎาคม  สงรางรัฐธรรมนูญใหกับ 

กกต. ก็จัดสงทางไปรษณีย  วนัที ่๙ สิงหาคม  เปนวนัเผยแพรกําหนด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒ 

กันยายน ลงประชามติ  วนัที ่๗ กนัยายน  ครบ ๓๐ วัน ในวนัเผยแพร ทีนีก้็ตองมานัง่ดูวาคณะของเรา

จะตองทาํงานตรงกรอบนี้ไดอยางไร อันนีก้็เปนเรื่องแจงเพื่อทราบนะคะ หรือจะคยุกนัเลยดีไหมคะ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตนะครับ เจตนารมณเราคงตองใชทัง้ ๒ อยาง คือ 

  ๑. ใหประชาชนเขาใจวาเจตนารมณเปนอยางไรและเขาจะไดลงประชามติถูก 

  ๒. หากผานก็เก็บเอาไวอางอิงในอนาคต   

เพราะฉะนัน้ลงประชามตวิันที่ ๒ กนัยายน  ผมวาเราก็ควรจะตองเสร็จใหเพยีงพอ 

ที่เขาอานไดอยางนอยตองกีว่ันเราก็ตองคาํนวณดู ขอบคุณครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  เห็นดวยกับทานคณิตนะคะ เพราะฉะนัน้ 

วันที่ ๒ กนัยายน  ประชามติ แตวาเผยแพรวันที่ ๙ สิงหาคม  เพราะฉะนัน้จะตองเลื่อนขึ้นมาอีก 

เพราะฉะนัน้จะตองเลื่อนขึน้มาอีก ตรงนี้เราตองเรงรัดกนัมากเลยนะคะ ตองเสร็จกอนเผยแพร ขอบคุณคะ 
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  ประธาน  :  คือตองเสร็จกอนวนัที ่๙ สิงหาคม ใชไหมคะ หรือวาจะตองเสร็จต้ังแต 

วันที่ ๕ กรกฎาคม มนัตองเปนอยางนั้น เพราะวันที่ ๕ กรกฎาคม มนัตองเสร็จแลวพรอมกับเขา คือพอ

สุดทายสงพมิพเราก็ตองพิมพเหมือนกันแลว หรือเราอาจจะไมพิมพ เราอาจจะตองลงในเว็บแลววาของเรา

เจตนารมณที่เขาจะทาํไปมีอะไร ที่วาใหเขาเขาใจงาย ๆ ใหประชาชนเขาใจงาย ๆ วาเจตนารมณทั้งหมด 

ทั้งรางคืออะไร และรายมาตราคืออะไร ใชไหมคะ จะตองมีลักษณะอยางนี้หรือเปลาคะ หารือดวยนะคะ  

ถาอยางนั้นตองวนัที ่๕ สิงหาคม  เชิญคะ 

  นางสาวปทมา  สูปกําบงั  :  คือในสวนของเอกสารเผยแพรทีท่ราบมาคือเขาจะมีเอกสาร 

เผยแพร ๓ ชุดใชไหมคะ คือ  ๑. รางรัฐธรรมนูญ  ๒. รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปรียบเทยีบกับรัฐธรรมนูญ 

ป ๒๕๔๐ และสุดทายนาจะเปนสรุปเกีย่วกับเจตนารมณที่เขาจะแนบไปดวย เอกสาร ๓ ชุด แลวทนีี้

เจตนารมณของเราเราควรจะผนวกรวมไปดวยหรือวาเราจะตองเผยแพรเอง เพราะวาเอกสาร ๓ ชุดจะตอง 

สง ก็คือทาง สสร. ก็ตองสงให กกต. เพื่อสงไปยังผูมีสิทธอิอกเสียง 

  ประธาน  :  คิดวาถาเจตนารมณนาจะเปนคณะเรา ดวยชื่อนะคะ บนัทึกเจตนารมณ 

เพราะฉะนัน้ถาเอกสาร ๓ ชดุ ที่เขาจะตองใหไป คืออยางนอยมันตองมาจากเรา ไมอยางนัน้ก็เปน 

เจตนารมณของเขา หรือเราบันทกึเจตนารมณ ตรงนี้เราจะคุยกับใครได 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ฟงทานปทมาเมื่อสักครูนีน้ะคะ ก็มีความเห็น

วารูสึกวาสิง่ทีป่ระชาชนจะตองเหน็ชัดเจนก็คือรางรัฐธรรมนูญของเรา พรอมกับความแตกตางจาก 

ป ๒๕๔๐ กอนลงประชามต ิรูสึกเจตนารมณอยากใหเชค็อีกครั้งวาจาํเปนทีป่ระชาชนตองเห็นในตอน 

ประชามติเลยหรือเปลา ถายังไมจําเปนทีต่องเหน็พรอม ๆ กนัทัง้ ๓ เร่ืองทีว่านั้น เราก็จะไดมีเวลาหายใจ 

อีกนิดหนึ่ง  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ทานประธานครับ ผม ชรินทรครับ คือในความเหน็ผม 

คือการสงรัฐธรรมนูญไปใหชาวบานอาน คงอานไมเขาใจหรอก แตถาสรุปเจตนารมณมันจะสัน้ ๆ แตละ

เร่ืองผมวามันตองไปพรอมกนั คลาย ๆ กับสรุป เพราะมาตรานี้อยางนี้ ถาอานมาตรามันกย็ืดเยื้อ แตวา 

Content หรือวาสาระมันจริง ๆ มนันิดเดียว มนัเปนอะไรวัตถุประสงคนัน้ ตรงนั้นสาํคญั ผมวามันตอง 

Compliment ไปดวย คือตองติดไปดวย ใจผมนะ แตประเด็นปญหากค็ือวา ในชั้นนีผ้มอยากจะเรยีนหารือ

วาเราจาํเปนตองเรง แลวก็ใหเขา สสร. กอน พอ สสร. Approve ปบถงึจะไปเผยแพรได คือผมเขาใจอยาง

นั้นนะครับ ไมใชวาออกจากเราหรือออกจากคณะกรรมาธิการวิสามญัแลวจะเผยแพรได มันตองกลับไปที ่

สสร. กอน สสร. Approve ปบก็จะพมิพืไปดวยกนั คือใจผมชาวบานบางทีเขาอานตวับทยากที่จะเขาใจ  

แตถาอานสัน้ ๆ เปนภาษาทีส่รุปเนื้อความ องคความทัง้หมดเรื่องนั้นกจ็ะเขาใจงายในความเหน็ผม จริง ๆ  
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แลวมันตองไปทั้ง ๒ สวน ก็คอืเปรียบเทียบระหวางเกากบัตัวรางใหม แลวก็เจตนารมณของรางใหมตองไป

พรอมกัน  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขออนญุาตทานวชัรินทรครับ คือเขามี 

ประชุมโฆษกของคณะกรรมาธิการตาง ๆ ทนีี้ยุบอยางถาวรเลยหรือครับ ผมมีคําถามครับ เพราะวางานนี ้

คนที่เขาทาํหนาทีห่ลักที่คุณปทมาบอกก็คอื  ๑. ตวัรางรฐัธรรมนูญรายมาตรา  ๒. คําอธิบายความแตกตาง

ของป ๒๕๔๐  ๓. คาํอธิบายเพื่อใหประชาชนเขาใจ ใน ๓ สวนนี้เขามเีจาภาพ เจาภาพหลักก็คือ

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เชน อันนีท้ี่แจกทีป่ระชุมวันนี้ ที่ลงหนงัสือพิมพฉบับตาง ๆ ก็เปนสวนที่

กรรมาธิการยกรางเขาจัดทาํขึ้น นอกจากนั้นยังมชีุดที่มทีานจุตินนัท ภิรมยภักดี เปนประธาน ชุดนั้นที่จะ

สัมพันธกับประชาชนโดยตรง อีกชุดหนึง่ชดุที่ไปฟงประชาชนเขาก็มีของเขาอยู ทนีี้ผมก็มีคําถามอยูในใจ 

อยากใหพวกเราชวยกันคิดวา งานของเราเราตองไปเรงถงึขนาดนั้น เราเขียนวารัฐธรรมนูญถาเรามฉีบับยอ 

ไปอธิบายประชาชนก็ โอ.เค. แตถาเอาฉบบัสมบูรณจะทาํไดหรือไมอยางไร อันนี้เดี๋ยวตองคิดใหหนัก 

นะครับ แลวกต็องดูขอดีขอเสีย ผมเสนอขอเสียอยางหนึง่เพราะวาขอดีเราเหน็อยูใชไหมครับ  ขอเสียก็คือ 

วันกอนที่เราหารือกันวาทําไมเราไมเอาตัวที่เปนรายละเอียดสงไปที่ สสร. ใหทานไดดู คือถาเรายังไมพรอม

แลวสงไปถาอภิปรายหรือทานซักถามจะตอบไมไดเลย จะมีปญหาอยางยิ่ง และยิง่เอาเรื่องทีป่ระชาชน 

ไมเขาใจเลยโยนลงไปจะมีขอเสีย อันนี้ก็ตองพิจารณา เพราะฉะนัน้ตองดูวาเจตนารมณที่เราวาเราจะแจก

อยางไร แตผมเห็นดวยนะครบั ส่ิงที่เราจะทาํไดก็คือคนทีจ่ะเขาถงึเราอาจจะตองลงเว็บไซต เพราะเรา

จะตองใชเวลาพิมพพอสมควรนะครับ ตองตรวจตนฉบับตองอะไรตาง ๆ แตถาเอาตนฉบับไปเซฟใน  

PDF ไฟลเปนหลาย ๆ ไฟล แลวก็ลงเว็บไซตแบงตามหมวดอะไรตาง ๆ อาจจะเปนไปได แตตองดูขอดี

ขอเสีย มีขอเสยีอยูบางสวน เพราะตอนนีก้าํลังพูดกันมากคือกรอบที่ ๔ เขาม ี๓ กรอบใชไหมครับ แตทีนี ้

คนไมสนในกบั ๓ กรอบแลวใชไหมครับ เขาสนใจกรอบที่ ๔ ก็คือที่ไมมีกรอบไมมีอะไรเลยแลวคนจะเสนอ

เยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้นผมอยากจะถามทานวัชรินทรนิดหนึ่งนะครับวา ในเรือ่งนี้จริง ๆ แลว

เหมือนกับวามันเปนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมาธิการประชาสัมพนัธและเผยแพร ผมเขาใจวาเขาทํา

หนาที่ตรงนี้อยู เพียงแตวาเราจะตองไป Co. กับเขา ตองไปประชุมอะไรกับเขา หรือตองทําอะไรบางหรือไม 

หรือจะปลอยวาตางคนตางทํางานไปแคนัน้เองนะครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คืออยางนี้เดิมทีโฆษกเขารวมทกุคณะมาอยูกลุม

เดียวกนั ทีนี้คณุวิเชียรลาออกไปแลวเขาตัง้ใครไมรู ชุดนัน้ก็ไมเห็นเลย ก็ยุบไป ตอนแรกเราก็คุยกนั ชวงที ่

คุยกันก็คือ การประชาสัมพนัธงาน หรือโฆษกทีเ่กี่ยวกบังานรับฟงความคิดเหน็หรือวาการมีสวนรวมของ 

ประชาชนเขากําหนดบทบาทมา คือชวงนีก้็เปนหนาที่เขา แตพอหลังจากรัฐธรรมนญูเสร็จปบก็คือบทบาท 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                               หทัยกาญจน ๑/๕ 

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

ของคณะกรรมาธิการชุดเรา ก็คือบันทึกเจตนารมณนีจ้ะตองออกไปเผยแพร คือตองไปพูด ก็คือ 

ทานอนกุรรมาธิการอาจจะตองขอประธานหรือเปลาวาจะตองไปพูดคุยในรายการตาง ๆ วากฎหมาย 

รัฐธรรมนูญนีม่ีเจตนารมณอยางไร ๆ ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                                       - ๒/๑ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                             อารีรัตน ๒/๑  

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐   

 

ซึ่งตรงนัน้ผมกย็ังไมแนใจวาจะตองใหสภา Approve กอนหรือเปลาวาแตละเรื่องนั้น เราถึงจะไปพดูคุย 

ในประชาสัมพันธได ปญหาตรงนัน้นะครับ คือในความเขาใจเราก ็โอ.เค. เขาใจวาอนันี้มนัก็คือเจตนารมณ

มันก็อธบิายกนัได แตวากอนที่จะอธิบายใหสภาเขาตรวจสอบกอนวาประเด็นนีถู้กแลว เจตนารมณนี้เราก็

จะไดไปขยายความ ไปทําประชาสัมพนัธ ไปออกรายการวิทย ุหรือไปสนทนากันประเด็นตาง ๆ ซึง่มันมี

หลากหลายนี่ ผมคิดวาถงึจดุนั้นแลวคงตองทาํจะตอง อาศัยอาจารยทั้งหลายที่ไปชวยกนัพูดคุยในรายการ

ส่ือมวลชนตาง ๆ หรือวทิยนุี ่เพื่อใหประชาชนเขาใจงายขึน้นะครับ   

 ประธาน : เชิญคุณคณิตคะ   

 นายคณิต วัลยะเพช็ร : ขอบคุณครับ ผมคณิตครับ ผมมองดูวามันคงตองมองดูเปนหลกั  

๒ อยางนะครับ อยางหนึง่กค็ือวา เราจะทาํเสร็จเมื่อไร แตเราจะทาํเสรจ็เมื่อไรเราก็ตองมาดูอีกประเภทหนึ่ง 

อีกหลักหนึง่กค็ือวา ไมวาเราจะทําเสร็จเมือ่ไรส่ิงที่เราตองทาํแน ๆ ก็คอื  ๑. Graph Final ของเรานี่นะครับ

เราตองสงให สสร. ตรวจดู ตรวจดูแลวผมเชื่อครับวาตองกลับมาแก แลวเราตองแก แกเสร็จแลวกลับไปให 

Approve อีกครั้งหนึง่ หลังจากนั้นจงึจะจดัพิมพแลวก็เผยแพรหรือเขาเว็บไดนะครับ เพราะฉะนัน้ขั้นตอน 

มันจะมีอยูประมาณ ๕ ข้ันตอนตรงนี ้Final draft  สสร. ตรวจครั้งที่ ๑ เราแก สสร. ตรวจครั้งที่ ๒ หรือ 

Approve แลว และเราถงึจะจัดพิมพ ตองมี ๕ เพราะฉะนั้นไมวาเราจะทําเสร็จเมื่อไรนี่ ผมวาเราตองเผื่อ

เวลาตรงนี้ไวดวยนะครับ ดวยเหตุดังกลาวนี้ผมมองดูวาเราตองทาํเรงคูกับเขา กอนที่เขาจะเสร็จเราก็ตอง

เตรียมพรอมทีจ่ะเสร็จ เมื่อเขาเสร็จแลวนะครับ เราก็ตองเสร็จสงไปใหเขาดวยนะครับ นัน่หมายถึงวาตอนนี้

อยางชาที่สุดกต็องเสร็จวันที่ ๕ กรกฎาคม เพราะวาถาเผือ่เกิดเขายงัไม Final เราก็ยัง Final ไมไดใชไหม  

แตเราตองทําคูขนานกับเขา พอเขา Final ปุบก็คือจบนะครับ เพราะเขารางสุดทายวนัที ่๕ ใชไหมครับแลว

สงพิมพ เพราะฉะนัน้กอนวนัที ่๕ นี้นะครับ เขา Final วันไหนเราก็ตอง Final วันนัน้นะครับ หรือไมก็ชากวา

นั้นอกีสักวนัหนึ่งเพื่อทีจ่ะตรวจ  Prove วาจริง ๆ มนัใชไหม นี้คือส่ิงที่ผมฝากไวนะครบั  

 ประธาน : เชิญดอกเตอรสมเกียรติคะ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต : คือทางคุณภิรมยก็มาย้ํานะครับวา  

ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการชดุเรา เราเปนแคคณะอนุของคณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึ

เจตนารมณ คืออยางนี้นะครับวา เขากรรมาธิการใชไหมครับ แลวไมใชตรงไป สสร. ครับ คือตองไป

กรรมาธิการยกรางคือ Handicap ของเราก็คือเราไมเหมอืนคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ 

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนีพ้อเขาทาํงานเสร็จนี่เขาลุยไดเลยใชไหมครับ แตของเราไมไดครับ ของเรา

เปนแคคณะอนุกรรมาธกิารใชไหมครับ เพราะฉะนัน้เราก็ตองไปคณะกรรมาธิการวสิามัญ คณะกรรมาธิการ

วิสามัญไปคณะกรรมาธิการยกรางและคณะกรรมาธกิารยกรางคนนี้ที่จะแกของเรา แลวจะเปนคนทวงเรา 

เหมือนกับกาํลังตรวจวทิยานิพนธนี่แลวเราก็ Present วทิยานพินธตอง Present นี่นะครับ แลวเราแกนี ่



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                            อารีรัตน ๒/๒  

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐   

 

ถาเรียบรอยแลวเราถงึจะเสนอ สสร. ไดเพราะฉะนัน้ขั้นตอนใหญนาจะอยูที่คณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญนะครับ คิดวาจะเปนอยางนัน้ เพราะฉะนั้นตองดูเร่ืองกรอบเวลานะครบั   

 ประธาน : เราก็จะมี ๘ ข้ันตอน เพิ่มมาอีก ๓ นะคะ ขณะนี้ดิฉันวาเอาเปนอยางนี้คือ

ข้ันตอนวา ประเด็นที่ ๑ คือ Graph เสร็จปบนี่ แตบางทเีราทยอย เพราะเราจะทยอยสงใชไหมคะ ทีนีท้ยอย

สงใหคณะกรรมาธิการวิสามญัชุดใหญตรวจ เมื่อตรวจเสร็จแลวนี่ถงึจะสงไปที่คณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ อันนัน้ก็ม ีทีนี้เอาเปนกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญถาจะแกไขเราก็ตองแก คือเราเอาเปนชุด

ใหญ ๆ กอนกแ็ลวกันวา ถาเปนวา ๑ กรรมาธิการใหญของเรา อันนีก้รรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เมื่อได

เสร็จแลวถึงไปที่ สสร. ใชไหมคะก็จะม ี๔ จุด ๕ จุดนัน่แหละก็คือ ๕ จดุแตในขณะเดียวกนัใน ๕ นั้นมนัจะมี

กลับมาแกนี่ในทกุคณะได แมกระทัง่คณะใหญก็มีคณะใหญของเราเองนี่ก็อาจจะตองใหเราแกดวยนะคะ 

คณะกรรมาธกิารยกรางก็อาจจะใหเราแก คณะ สสร. กอ็าจจะใหแกใชไหมคะ เพราะฉะนัน้จะม ี๕ ข้ันตอน 

จะมี ๓ ข้ันตอนที่อาจจะมีไปกลับ ๆ ถาเรารูตรงนี้ปบนี้ ดิฉันคิดวาเรามานัง่กนัเลย สุดทายนี้จะตองวนัที ่๕ 

กรกฎาคม เราก็จะมาตรวจ เพราะฉะนัน้ตรงนี้เองนี่อยากจะใหฝายเลขาธิการตองมานั่งดูเลยวากําหนดการ

นี้ สสร. นีย้กรางเสร็จเมื่อไร พอยกรางเสรจ็เมื่อไรใชไหมคะ แลวมีรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน ถาพูด

ถึงดวยหรือเปลาอยางไรนี้ ใชไหมคะ แลวเราจะมา Merge  รวมอยางไร ใชไหมคะ   

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : ผมวาในชวงนี้เราอยาไปคิดไกลขนาดวันที่ ๕ กรกฎาคม 

เราตองเอาใหเสร็จกอน เพราะตอนนีว้ันนี้ ๑๘ เมษายนแลวนะอกี ๑๒ วันกพ็ฤษภาคม มิถนุายน   

 ประธาน : นองชวยดูนิดหนึง่ไดไหมคะ คอืทํา Action plan เลย เอาแคกําหนด เอาเปน

หัวขอกอนวาจะทาํอะไรบางและเดี๋ยวเรามาลงเวลา ดีไหมคะ ถาพูดถึงมา ทํา Action plan เลย ที่วนันัน้ที ่

จะมี Action plan อันทีจ่ะเสนอ ตอนแรกวาเดือนตุลาคม ทาํไปทํามาวนัที ่๑๕ มิถนุายน ตองเสร็จ ๕ 

มิถุนายนใชไหมอาจารยวิจิตราเมื่อกี้พูด นองนักวิชาการทั้งหลายวนัที ่๕ มิถนุายนนะ แลวก็จะ Finalize  

วันที่ ๑๕ มิถนุายนออกมานีต่อง Firm แลว ไมรูนะถึงอยางไรก็ตามแตเพราะวาคือแตอยางไรก็ตามแตในใจ

คิดวา คงตองดูที่ดอกเตอรสมเกียรติพูดดฉัินก็ยงัมองดูวา ใจดิฉันวาคือตอนที่สงไปคงเปนบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญใชไหมคะ คือเปนบทบาทของเขา แตของเรานี้บนัทกึเจตนารมณนี้มัน

ตองอยูในเว็บข้ึน ตองเปนงานของเรา แตวาเราอาจจะควบคูไปกับเขา ตรงนัน้เปนบทบาทของเขาแตของเรา

นี่มันตองเปนอีกเลม เปนงานวิจยัเปนอะไรอยางนี้ เชิญคะ  

 รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม : คิดวาเราอาจจะตองทาํถึง ๒ ชดุ คือชุดที่มันเปนแบบ

สรุป แลวก็จะมีรายละเอยีดซึ่งเปนชุดใหญ ชุดสรุปนี้พอผานขั้นตอนทั้งหลายแลว Approve เรียบรอยแลวนี่

เราคงจะลงเวบ็เฉพาะสรุปกพ็อ สวนรายละเอียดทัง้หลายนี้ก็คงเปนบนัทกึที่เราจะตองเก็บ   

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                          อารีรัตน ๒/๓  

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐   

 

 ประธาน : ที่พดูวาวนัที่ ๕ มถิุนายนนี้ไมไดหมายความวาไมใชชุดใหญนะคะ ชุด Finalize 

ซึ่งจริง ๆ เขาจะเอาไปสงก็ได แตดิฉันวาเขาควรจะตองมเีจตนารมณของเขา แตของเราเองนั้นเปนหนาทีเ่รา 

Approve เขา ไมรูนะเรา Approve เขาวามันมาจริงไหม เพราะวาดีไมดีเจตนารมณของเรามันมีทัง้ ๑๒ ชุด

ใชไหมคะ ประชาชน แลวกม็ีทั้งของยกรางรัฐธรรมนูญ แตดิฉันไมแนใจของที่สงไปใหประชาชนอาจจะมีแต

ของเนนหนักไปที่ยกรางรัฐธรรมนูญหรือเปลา อะไรอยางนี้ใชไหมคะ   

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต : ชุดที่จะสงใหประชาชนก็คือ ๒๙๙ มาตรา 

เสร็จแลวเขากจ็ะมีคําอธิบายในของเขาและเขาจะลงสือ่ แลวเขาจะทาํแจกจังหวัดละ ๑๐,๐๐๐ ชดุนะครับ 

เพราะฉะนัน้ทีจ่ะมีใหประชาชนนี ่เขาจะมทีีมคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ ซึง่ผมเขาใจวาเขาคงตอง

ทํางาน คงไมใชเราไปประสานโดยตรง คณะกรรมาธกิารประชาสัมพันธและเผยแพรนาจะเปนจุดหวัใจ

ศูนยกลางไดเปนกรรมาธิการยกรางมากกวา เสร็จแลวเวลาที่เขาทํางานกนันี่ เขาคงไมมาทํางานกับเรา ชุด

ประชาสัมพันธเผยแพรเขาคงไปทํางานกบัคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญมากกวา  ทนีี้สําหรับของเรา

เรากําลงัพิจารณาเรื่องกรอบเวลาอยู ในชวงเวลาประมาณ เดี๋ยวตองถามทางทีมคณะทํางานดวยนะครับวา

ชุดอันนี้เขาใจวาจะเปนมาตราจริงแลว เมือ่กี้ผมตรวจสอบ เราไดมาชดุเดียวแลวกาํลังไปถายไมรูวาจะไดทนั

การประชุมหรือเปลา ๒๙๙ มาตรานี ้คุณภิรมยกําลังไปถายใชไหมครับ ออกมาแลว เพยีงแตวาเขาเพิง่เสร็จ

สด ๆ รอน ๆ เพิ่ง Digital เสร็จเมื่อสักครูนีเ้อง แลวเราสงมาไดชุดเดียว ผมกลัวจะหาย เพราะฉะนัน้กอนที่จะ

เวียนใหดูกลวัจะหายอีก คร้ังที่แลวหายไปแลวเลมหนึ่งนะครับ เลมสีเหลืองนัน้หายไปแลว แตวาเรามีซีดีเรา

ก็พิมพใหมได ชุดที่แลวไมรูติดมือใครไป หายไปเลย เพราะฉะนั้นก็เอาเปนวาคงตองใหคณะทาํงานเรา

พิจารณาเลมหนา ๆ ที่รับฟง ๑๒ องคกรหายไปแลวครบั แตเรามีซีดี ไมเปนไร เรามซีีดีเราพิมพใหมได เรา 

Print ใหม ทีมคณะทํางานเขามี File ทีนี้ชุดที่ออกมานีก้็จะสอดคลองกนั แลวก็ผมขออนุญาตอธิบายนิดหนึง่

นะครับวา ที่จริงแลวหนาที่หลักในการอธิบายเจตนารมณเปนหนาที่ของคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ

ดวย ทีนี้เขาอธิบายไว ๔ ขอ ที่เปนตัวดํา ๆ อธิบายไวในหนา ๑ ขอ ๑ การคุมครองสงเสริมและการขยาย

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที ่อันนี้เปนเจตนารมณหลักขอแรก  เจตนารมณหลักขอ ๒ ก็คือ 

อยูในหนา ๕ ขอ ๒ การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจดัการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม และจะมีตัวเลข

มาตราอะไรตาง ๆ เต็มไปหมด อันนี้เราจะตรวจสอบไดนะครับ แลวกต็อไปเจตนารมณใหญขอ ๓ จะอยูใน

หนา ๗  การทาํใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม แลวก็ประการที ่๔  หนา ๘ การทําให

องคกรตรวจสอบมีความอิสระเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันนี้ก็คือเร่ืองที่คุณปทมาพูดเมื่อ

การประชุมคร้ังที่แลวนัน้เอง เร่ืองนี้เราตองหาที่ใส แตคนเผยแพรเขาเผยแพรแลว คณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญกท็ําหนาที่ตรงนี้แลว และตองมาดวูาของเรานี ่เราตองทําอะไร ผมเขาใจวาเราทาํงานในเชิง

วิชาการและบนัทกึอยางละเอียดนี่ เพราะฉะนัน้อยางมากก็คงตองไดชุดคลาย ๆ  Executive Summery  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                          อารีรัตน ๒/๔  

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐   

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ทีนีไ้มรูใหใครอาน ผมอยากใหเราชวยกันดูดวยนะครับวาทีเ่ราจะโยนออกมานี้เรา

ใหใครอาน ใหชาวบานอาน หรือใหนกัวิชาการอาน หรือวาใหผูปฏิบัติอาน ใหใครอาน ให ๑๒ องคกรอาน 

หรือใหใครอานกนัแน เราคงตองพิจารณา ผมอยากใหพจิารณาเรื่องนีด้วยแลวทีมคณะทํางานจะไดมีกรอบ

ในการไปทาํงานตอไปไดนะครับ   

 ประธาน : คือดิฉันคิดวาเขาใจวาอันนี้เราคุยกันตั้งแตตอนตนวา เราอยากจะใหเปนที่

คนควา อันนี้จาํตั้งแตการประชุมคร้ังแรก แลวก็โดยดูรูปแบบของทานอาจารยมนตรทีี่แบบปที่แลวแตวา

เร่ืองของทานอาจารยมนตรตีอนทํา ทําเมือ่มันเสร็จไปแลว แตของเรานี่ทาํตั้งแตยงัไมเสร็จ เพราะฉะนัน้งาน

ของเรานีน้าทีจ่ะมีรายละเอยีดหรือจัด Grouping ไดดีกวา แตวาเทาทีฟ่งดทูี่ตอนประชุมคร้ังแรกนัน้ คือเพื่อ

วาเปนสิ่งซึง่จะเปนทางการที่วาใครจะมาคนควานี้จะตองอางองิลักษณะงาน Paper ของเราอันนีข้อง 

คณะอนุบันทกึเจตนารมณ ความจริงของเขานี่กถ็ูกบนัทกึถูกตอง เพราะวาเขาเปนคนราง เขาก็ทาํออกมา

เปนลายลักษณอักษรเพื่อใหงายขึ้น เรากเ็อาตรงนี้เปนตัวที่ Confirm ดิฉันวาของเราเองนั้นมันจะตองเปนสิง่

ซึ่งเปนหลักฐาน เปนงานวิชาการ มองดูแลวเปนงานวชิาการ เปนงานที่หลกัฐานในการอางอิง เปนสิ่งซึง่ที่

บอกวามีอยูในสถานที่ที่เหมาะสมอะไรนี ้แลวก็ถามีปญหาปบก็สามารถทีจ่ะมาเปดบันทกึเจตนารมณอันนี้

นะคะ แลวก็ระบุกันไปได ซึง่ตรงนี้เองของเราก็คงจะตองละเอียดอยางที่ดอกเตอรวจิิตราพูดวา ของเรานี้คง

ไมใชเสร็จปุปออกมาเปนเลมเลย   --------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                           - ๓/๑ 
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วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

แตในขณะเดียวกนัดิฉันก็เห็นดวยวามนัจําเปนวาบนัทกึเจตนารมณของเรามันตองทาํงานควบคูไปกับ 

กรอบเวลา พอจบปบเราตองมีดวย เราตองมีแบบชนิดที ่Executive summary แตวาไมใชแบบที่มทีี่มาที่ไป 

มีรายละเอยีดพอสมควรใหเห็นเปน Executive summary ที่เปนแบบวาฉบับยอ ตองใหเสร็จประมาณ 

ตนเดือนมถิุนายน แตในขณะเดียวกนัอนัที่เปนงานวิชาการที่จะตองออกไปจะตองมีการตรวจ Proof กัน 

อยางชัดเจน ดิฉันคิดวาคงเปนภายหลังกไ็ดใชไหมคะทีเ่ราตกลงคุยกนั เราถึงไดบอกวางานเราจะเสร็จ 

ทีหลงั ที่คราวนั้นมาแตปรากฏวาตอนแรกโนนเลยเดือนตุลาคมใชไหมคะ พอตอนหลังมาบอกไมได 

ตองวันที่ ๑๕ สิงหาคม เรากเ็ลยเลื่อนลงมา พอทาํไปทํามาตอนนี้วนัที ่๕ มิถนุายน ตอง First draft เสร็จ 

แตจริง ๆ แลววันที่ ๑๕ สิงหาคม คือทาํเปนรูปเลมแบบเลมของอาจารยมนตรีพรอมใช ถาอยางนัน้เราก็

อาจจะตองทํา Action plan นิดหนึ่งดีไหมคะ วากรอบการทํางานของเราเอาจาก สมมุติวาถาตามกรอบเดิม 

ถาจําไมผิดวันที่ ๑๕ สิงหาคม เลมใหญเสร็จ พูดถงึงานเลมใหญเสร็จใชไหมคะ ทีนีถ้ามาถึงเมื่อสักครูที่เรา

ตกลงกนัวาแบบชุดยอก็คือจะตองวนัที ่๕ มิถนุายน แลวก็ชุดใหญวันที่ ๑๕ สิงหาคม อันนี้เปนกรอบใหญ

กอน ทนีี้ ณ บดันี้จนกระทัง่ถึงวนัที่ ๕ มิถนุายนจะมี ๕ ข้ันตอนหลกัใหญ ๆ ๑. เสนอแบบ Finalize กับ 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญของเรา จากคณะกรรมาธิการวิสามัญเรียบรอยแลวถึงจะตองสงไปที ่

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ จากคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเสร็จปบแกไขเสร็จเรียบรอย

แลวก็สงไปที ่สสร. เมื่อ สสร. เสร็จเรียบรอยแลวถึงกลับมาพมิพเผยแพร เมื่อ Approve เสร็จแลวก็เผยแพร 

ก็มี ๓ หลกั แลวก็มา Approve กับเผยแพรก็มี ๕ ข้ันตอน  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือผมคิดวาคงตองทาํไปพรอมกันเลย เพราะวาตอนนี ้

ผมเขาใจวามนันาจะนิ่งแลว ถึงไปฟงประชาชนมันก็คงจะเปลี่ยนหลกัการอะไรไมมาก อยางนี้ไดไหม 

คือในสวนของผมอยูตรงกรอบ ๑ แลวผมจะรับอาสาดูเจตนารมณในการรางป ๒๕๕๐ แลวก็เจตนารมณ 

ของป ๒๕๕๐ คือมันมี ๒ อัน ผมไปอานรายงานการประชุมทัง้หลาย คอืหลายวนันี้ผมก็ไปนั่งอาน ก็มองเห็น

วาจริง ๆ แลวป ๒๕๕๐ ก็มวีิธีการ มีเจตนารมณในการที่จะรางป ๒๕๕๐ เหมือนกนั ผมเขาใจวาจะลองไป

เขียนออกมาด ูแลวในขณะเดียวกนัป ๒๕๕๐ กม็ีเจตนารมณของอีกอันหนึ่งเหมือนกัน เทาที่ผมดูนะครับ 

ทีนี้ผมคิดวาเวลาเราทาํเราคงทาํ ๒ ขยักไมได มันตองทํารวบไปเลยก็คอื ละเอียด แลวคนทําตองมาสรุปยอ 

อีกอันหนึง่ กเ็ทากบัทาํ Executive summary อันหนึง่ไว ทนีี้ตัว Summary ตัวนี้ตองเปนภาษาที่ส่ือกับ

ชาวบานไดงาย แลวก็สามารถที่จะเผยแพรได สวนตัวที่เปนแทงใหญ ๆ ก็คงจะเปนที่รวมขอมูล เอาเปนวา

อยางนี้ เดี๋ยวผมอาสาวาเราประชุมคราวหนา คือจะพยายามทําแลวกม็าดู ใหชวยกนัดูไปเร่ือย ๆ ของทีม 

นักวชิาการแลวก็จะไปดู เสร็จแลวเราก็มานั่นดนูะครับ ในสวนสรุปผมก็จะพยายามสรุปออกมาเปนอัน ๆ  

ใหดูงายขึ้นอนัหนึง่ แลวก็สวนที่เปนสาระจริง ๆ ก็อีก Paper หนึ่ง เสร็จแลวก็เขาที่ประชุมชวยกนัดู ถาเห็นวา 

โอ.เค. ปบเราเขาคณะกรรมาธิการวิสามญัเลย ถาคณะกรรมาธกิารวิสามัญเหน็ โอ.เค. ปบก็เขาไปสภาราง 
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รัฐธรรมนูญ เขาเดินไปตามโนนใชไหมครับ สวนการจะประชาสัมพันธที่จริงผมก็เปนโฆษก เดี๋ยวโฆษก 

ไมมีงานทาํ เพราะผมไมกลาพูด เพราะวามันมีคําวาตองเอาไป Approve กอน นี่เราพูดไมได ผมก็กลัววา 

จะขัดแยงกนั ก็เลยวาเราก็คงจะตองรอ จริง ๆ แลวชุดเราคลาย ๆ ไปสื่อเจตนารมณกบัชาวบานจะไดงาย 

เพราะวาเราทาํกับมือ แบบอาจารยทําประเด็นใดประเดน็หนึ่งถาไปพดูกับชาวบานมันจะงายมาก กับคนที่

ไมไดทํากับมือ ผมคิดวาตรงนั้นถาเมื่อสภา สสร. Approve ปบ งานประชาสัมพนัธก็อาจจะทําไดในสวน

ของเรานะครับ ก็คือทานที่เปนอนกุรรมาธิการ คือที่จับเร่ืองใดเรื่องหนึ่งก็สามารถทีจ่ะสื่อกับชาวบานไดงาย 

อาจจะตองไปเผยแพร ซึง่คุณภิรมยก็ตองฝากดวยวารายการวทิยุไมทราบไดหรือยัง ไปคุย ๆ คือจะไดให 

ทางคณะเราไดมีโอกาสไดไปพูดคุยในรายการวทิย ุส่ือใหเขารูวาเรากําลังทําอะไรกันอยูนะครับ 

  ประธาน  :   สรุปวาคือทาํไปพรอมกัน เพียงแตเรามี Timing บอกวาใหมันเบ็ดเสร็จ คอื 

ทานวัชรินทรอยากจะใหเสร็จทั้ง ๒ เลม ในวนัที ่๕ มิถนุายนเลยใชไหมคะ แตจริง ๆ เรากย็ังมีบอกวา 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถาทําได ก็ทาํพรอม ๆ กัน 

  ประธาน  :   เอาอยางนี้ดกีวาไดไหมคะ ดฉัินวาจริง ๆ แลวมันก็คือเสร็จนั่นแหละ แตวา 

มันสามารถทีจ่ะทาํใหสมบูรณ แบบที่พรอมเหมือนกับจริง ๆ ก็คือ Draft ออกมาแลว เพียงแตวายังมี 

ปรับปรุงแกไขได ดีไหมคะ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เวลาเราไปอาน เอะ ไมดีนะนี่ อาจารยก็มาเติมคลาย ๆ 

เพิ่มเติมข้ึนใหสมบูรณ ชวยกันดูผมวาจะทําใหมัน  

ประธาน  :  Abstract มีทุกอยางครบหมด แตวาอันสาํเร็จอีกทหีนึง่ เชิญคะ 

รองศาสตราจารยวิจิตรา  วิเชียรชม  :  คือในรายละเอียดคงทําเสร็จพรอมกันยาก  

เพียงแตวาเรารูแลววามนัมีอะไรบาง ทีนี้ใน Summary เราตองเสร็จแบบประเภทเผยแพรไดเลย แตสวน 

รายละเอียดมนัคงตองรอ เพราะวาถาเผื่อวาจะลวก ๆ ทําไป มันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ฉะนั้น 

ตรงนี้เราจะตองตรวจอยางดีเลย อาจจะเสร็จทีหลงัไมเปนไร แตวาในเนื้อหาเรามหีมดแลว เพราะฉะนัน้ 

ตรงนี้มนัก็สามารถทาํ Summary ออกมางาย ๆ คะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือในสวนนี้เดี๋ยวผมอยากจะฟงทาง 

เจาหนาทีท่ี่ทาํงานเรื่องการแกกฎหมายมา ที่แกไปแกมาหลายรอบดวยนะครับ ผมเห็นดวยนะครับวา 

เดี๋ยวเราจะไดตัวบทรัฐธรรมนูญมา แตไมรูวาเราจะได Source file หรือเปลา ถาไดกจ็ะดีมาก แตไมรูวาเขา 

จะใหหรือไม แตวาเราจะไดเปนแผนกระดาษมาเปนปก ๒๙๙ มาตรา ผมเรียนอยางนี้ครับ ผมเห็นดวยกับ 

ทานวัชรินทรวาเราตองทําเลย เพราะวาเดีย๋วจะมีแกไขเดี๋ยวจะทํางานไมทัน เปน Draft เปนอะไรนีต่องทํา

เลย ทีนี้อยางนี้ครับมันมีปจจัยอีกอยางหนึ่งที่เรายังไมไดกลาวถึงกนั ถาไปดูในรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 

ป ๒๕๔๙ อยาลืมวามนัจะมีชวง ๑ เดือน เปนขัน้ตอนของการแปรญัตติ แลวตามรฐัธรรมนูญชั่วคราว 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                               หทัยกาญจน ๓/๓ 

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

เขาใหแปรญัตติไดไมเกิน ๙ ญัตติ แลวชวง ๑ เดือนที่เขาจะมีการแปรญัตติ ตรงนั้นละครับตองอาศัย

ประสบการณการทาํงานแบบกฤษฎีกาหรอืแบบของสภา อันนี้สําคัญมาก ตัวบทจะแกไปแกมาตลอด  

๑ เดือน เขาอภิปรายกัน ๑ เดือน เพราะฉะนัน้เขาจะไมเสร็จกอนสิ้นเดือนมิถนุายนแนนอนครับ คือ 

๕ กรกฎาคมเสร็จ หมายความวาเสร็จอยางสด ๆ รอน ๆ เลยนะครับ เพราะวาเขาแปรญัตติครับ คืออยางนี ้

ครับ นี่คือรางแรกใชไหมครับ ข้ันตอนในการทํารัฐธรรมนูญก็คือวา พอไดตรงนี้มาเขาจะใหแปรญัตติครับ 

แลว สสร. เขาจะจับกลุมกันแปรญัตติ เพราะฉะนั้นเขาจะแปรญัตติกันเต็มไปหมดเลย แลวญัตติหนึ่งตอง 

มีคนรับรอง สสร. ไมนอยกวา ๑๐ คน เพราะฉะนั้นจะไดแค ๙ ญัตติ จะไมถึง ๑๐ ญตัติ เพราะวาพวก

ประธาน รองประธานเขาจะไมไปยุงตรงนั้น เพราะฉะนั้นจะไดประมาณ ๙ ญัตติ ไมเกิน ๙ ญัตต ิ

เพราะฉะนัน้จะไมเสร็จหรอกครับ เราจะทาํงานฉบับใหญฉบับรายมาตราไมมีทางเสร็จกอนวนัที ่ 

๕ กรกฎาคมไมมีทาง เพราะวาเราจะตองไปนั่งเฝาที ่สสร. ที่สภารางรฐัธรรมนูญ เราตองไปประชมุกับเขา 

แลวตองไปนั่งทํางาน เดีย๋วตองจัดเคลียรคิวแลวไปชวยกนั ตองลงไปชวยตรงนั้น ผมเสนออยางนี้ครับวา 

ตรงนั้นเราทาํงานควบคูกันไปได แตเราคงตองปดเลมสักทีหนึ่ง เหมือนกับชุดที่เปนประเด็น ตรงนี้ซึง่ทีมเขา

ขอไวเบื้องตน ขอไวจนถึงวนัที่ ๒๐ ซึง่ไมรูจะทําทนัหรือไม เดี๋ยวเราก็จะมาพิจารณามาทาํงานตอ แลวก็

ยอนกลับมาดแูลวก็ไปใหแกตาง ๆ แลวก็จะออกไป แลวจะรายงานไปที่ สสร. สวนนีอ้าจจะทําได ฉะนัน้ 

ผมเสนอครับ ชุดยออยางมากเราก็อางองิตัวเลขมาตรา แตวากาํหนดตามประเด็น ไมรูวาจะถกูตองหรือไม 

หลังจากนั้นชดุใหญจะเปนชุดรายมาตรา เพยีงแตวาเราจะทําใหนาํเสนอไดและเกบ็ความไดครบดวยแลวก็

อานงายดวยอยางที่เราประชมุเมื่อครั้งที่แลวนะครับ อันนัน้ผมก็อยากใหเราชวยพิจารณาเรื่องการแปรญัตติ

ดวย เพราะวาพอแปรญัตติแลวกรรมาธกิารยกรางตองกลับไปแก เลยไมรูวาจะเสร็จวนัไหน เขาวางแผนวา

เขาไมอยากใหเสร็จวนัที ่๕ กรกฎาคม เขาจะใหเสร็จกอน เพราะฉะนั้นเขาคงตั้งเปาวาคงจะตองใหเสร็จ

ภายในสิน้เดือนมิถนุายนหรอือยางไร แตเราก็ตองทาํงานคูกับเขา ซึ่งไมรูวาเราจะมีเวลาทํางาน ไปทํางาน 

มีประสิทธิภาพเทาของคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญหรือเปลา  

  ประธาน  :   เชิญคุณคณิตคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต ผมต้ังขอสังเกตไวนะครับ 

  ประการที ่๑ เราเขียนบนัทกึเจตนารมณ วตัถุประสงคแทจริงเราก็คงทีจ่ะเอาไวใชสําหรับ 

อางอิง เมื่อใชสําหรับอางองินั้นหมายถงึวาเราตองเขียน ไมใชเขียนคําสวยงาม แตวาตองเปนคําทีว่าเคลียร

แลวก็ไมมีการมาตีความของเราอีก เพราะไมอยางนัน้มนัก็จะตางอะไรกับรัฐธรรมนญูที่วาจะตองหา 

เจตนารมณใชไหมครับ เพราะฉะนัน้ตองเขยีนภาษาที่อานงาย เขาใจ แลวก็ไมตองมกีารตีความ ที่ผม 

ตั้งขอสังเกต  

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                               หทัยกาญจน ๓/๔ 

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

  ขอสังเกตประการที ่๒ เมื่อเราเขียนตรงจรงิ ๆ พอเราสงเขาไปบางทีเขาจะไมอยากใหเรา 

เขียนอยางนั้น อยางเชน ยกตัวอยางงาย ๆ เอาใกลตวันะครับ ขอโทษนะครับทานวัชรินทร คืออยางกรณี 

ที่วาเปลี่ยนรูปแบบของคณะกรรมการตุลาการ ก.ต. เหตผุลเราเขียนเอาไวตามที่คนอภิปราย เราเขยีน 

เอาไววา เปนเพราะวาปองกนัปญหาเรื่องเด็กปกครองผูใหญ แตคํา ๆ นี้พอสงไปถึงกรรมาธิการ เขาอาจจะ

ไมตองการคํานี้ เพราะดวูาอาจจะสื่อออกไปแลวมันไมดี เพราะคนภายนอกไมเขาใจ แตคนที่อยูในวงการ 

เขาใจวาเปนอยางนัน้นัน่คือปญหา ใชไหมครับ อยางผมผมอยูขาง ๆ ปญหาผมเขาใจ ทานวัชรินทรอยูใน 

ปญหาทานเขาใจ แตบุคคลภายนอกจะไมเขาใจเลย แลวจะมีความรูสึกวา เอะอะไร แลวทาํไมเด็กปกครอง 

ผูใหญไมได กก็ลายเปนวาเหมือนกับวารัฐธรรมนูญเขียนไมดี ตรงนัน้เราอาจจะตองใชคําอะไรสักอยางหนึ่ง 

ผมก็คิดตรงนีม้านานแลวนะครับวาจะเขยีนอยางไรใหมันนัน่ อาจจะตองฝากทานวชัรินทรเพื่อเขียนแลว 

ไมกระทบ นัน่คือส่ิงที่ผมต้ังขอสังเกตวานัน่คือสาเหตุทีว่าสงเขาไปแลวเขาอาจจะปรบัมาเยอะมากเลย 

นี่ผมเพียงยก ๑ ตัวอยางนะครับ  จริง ๆ แลวอาจจะมีอีกหลายอยาง ขอบคุณครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถูกพาดพิงนิดหนึ่ง คือจริง ๆ แลวเรื่อง ก.ต. นีน่ะครบั 

เขาเขาใจผิด คือคลาย ๆ กบัศาลชั้นตนกต็องมีตัวแทน ศาลอุทธรณมตีัวแทน ศาลฎกีามีตัวแทน 

เขาเขาใจผิดคลาย ๆ เปนกลุมผลประโยชน มันไมใช ก.ต. เปนองคกรทีป่ระกันความเปนอิสระของ 

ผูพิพากษาในการพิจารณาคดีใหเกิดความเปนธรรมมากที่สุดกับประชาชน ก็คือผลสุดทายตกกับประชาชน 

นี่เขาไมเขาใจตรงนี้ มนักเ็ลยแปลความไปหมดเลย ถาผมเขียนผมตองเขียนอยางนั้น เจตนารมณจริง ๆ  

มันคืออันนี้ ไมใชสัดสวนวาศาลชั้นตนก็ตอง ๔ ศาลอุทธรณก็ ๔ ศาลฎีกาก็ตอง ๔ ไมใช มันตองเอาที่วา  

ความนาเชื่อถอืและชัวรของคนที่เปนองคกร ประกนัใหกับประชาชนนี่ได ประชาชนจะไดรับความเปนธรรม 

มากนอยแคไหนเพียงไร ตรงนี้สําคัญกวา เขาไมเขาใจ เขาเลยเขาใจผดิเจตนารมณก็แปลความไป ก็ไป 

หาเสยีงหาอะไรกัน กว็ุนวายไปหาในองคกร ซึ่งมนัไมถกู อันนี้ถาผมเขียนผมตองเขยีนอยางนัน้  

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือมันมีสวนที่อภิปรายทีพู่ดกนัใหเขาใจ 

งายใชไหมครับ แตมันมีเอกสารประกอบ ตอนที่ประชุมที่สปริงฟลดกด็ี หรือวาในคณะกรรมาธิการยกราง 

รัฐธรรมนูญ หรือในคณะอนกุรรมาธิการตาง ๆ เขามีเอกสารเปนเลม ๆ ปญหาคือวาเราตองดูจากทีเ่ขา

อภิปรายดวย ก็ดูเอกสารทีเ่ปนทางการของเขาดวยนะครับ เพราะฉะนัน้ในเอกสารเลมนั้นผมไมเชื่อวาจะ

เขียนวาเด็กปกครองผูใหญ แตเขียนอยางที่ทานวัชรินทรบอก เพราะตรงนี้ตองมานั่งดแูลวละครับ วามันมี

ทั้ง ๒ อยางประกอบกนันะครับ  

 

                                                                                                                                      - ๔/๑ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                            อารีรัตน ๔/๑  

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐   

 

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : มีหลายประเด็นในกรอบ ๑ อยางเชนกรอบเรื่องสิทธิเด็ก 

สิทธทิี่จะไดบันทกึการเกิด เขาไปตีความวาจะไดสัญชาติ ใชไหม ตีความคนละเรื่องเลย เราบอกวาเด็กคน

เกิดมามนุษยเรามันมีตวัตน คนเราไมมีตัวตนมันจะไปรับบริการอะไรกับรัฐได ซึ่งคนเขาก็ไมเขาใจก็ไปตัด

ของเราออกอยางนี้ และคาํวา ครอบครัว เขาก็ไปตีความ Personalize ก็คือครอบครัว ที่จริงไมใช 

นะครับ มนัคนละเรื่องเลย ก็ไมตรงกัน  

 ประธาน : ตกลงสรุปวาก็คงเปนสิ้นเดือนมถิุนายนใชไหมคะ ส้ินเดือนมถิุนายนที่จะออกมา

แตแนนอนมนัก็เร่ิมทาํ เอาอยางนี้ไดไหมคะ ตั้งเปาไววนัที่ ๕ มิถนุายนไวกอนไดไหม อาจารยวิจิตราละคะ  

 รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม : ปกติที่บอกวาวนัที่ ๕ มิถนุายนนี้เราคง Set ไดลงตัว

พอสมควรแลวในระดับหนึง่นะคะ สวนการแปรญัตตินี้เราเสริมไปทหีลงัได เพราะฉะนั้นตรงนี้เราตัง้เปาไว

กอนคือวนัที ่๕ มิถนุายน อันนี้แนนอน ใหแนนอนเลย  แลวสวนที่จะมกีารแปรญัตตินั้น เราเสริมเขาไปได 

แลวเราแกงายมันไมยากนะคะ ตรงนัน้ก็คงตามมาทีห่ลงั ถามคุณปทมากับนักวิชาการทัง้หลายดวย  

 ประธาน : คุณปทมาวาอยางไร  ๕ มิถนุายนและนอง ๆ ดวยคะ  

 นางสาวปทมา สูบกาํบัง : คิดวานาจะโอ.เค. นาจะเปนได ทีนี้ในสวนของพูดถึงเรื่องการ 

แปรญัตติไมทราบวากําหนดการเดิมทีเ่ขากําหนดไวนี่ไมทราบมกีารขยบัหรือเปลาคะวันที่  ๒๗ พฤษาคม 

ถึงวนัที่ ๑๐ มถิุนายน ใชไหมคะ พิจารณาประเด็นการแปรญัตติและความเห็น ไมทราบ ไมแนใจเหมือนกนั 

ถึงวนัที่ ๑๐ มถิุนายน ถาดูจากนีย้าวเหมือนกนั ประเดน็การแปรญัตติที่อาจารยบอกวาไมเกิน ๙ ประเด็น  

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : ตองรับรองสิทธิ ์แลวคนที่เสนอก็เสนออีกไมได ไปรับรอง

เขาก็เสนอเองไมได  

 นางสาวปทมา สูบกาํบัง : รับรองไดแค ๑ ญัตติ  

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : ทีนีท้ี่ผมฟงเขาจะแปรญัตติเปนกลุม กลุมหมวด ไมใชเปน

รายมาตราเทาที่ผมฟงนะ อาจารยเจมิศักดิ์ทานจะแปรญัตติทีละหลายประเด็นที่ผมฟง ๆ ดู ทีนี้เราคงตอง

ไปนั่งฟงตรงนัน้ดวย อันไหนที่เราคิดวามันยังไมยุติ ตองไปฟงที่ทานแปรญัตติดวย แตถาอันไหนไมมีแปร

ญัตติก็คือนาจะยุติแลว อันนัน้ก็คือนาจะจบแลว  

 นางสาวปทมา สูบกาํบัง : สรุปวาประเด็นนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือคิดวาไมนาจะ

มากใชไหมคะอาจารย เพราะวาแปรญัตติ   

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต : คือไดทราบมาอยางไมเปนทางการคือ

ทราบมาจากปากของอาจารยสมคิดที่คุยกับประธาน สสร. วาการประชุมนอกรอบนี่เขาเลื่อนไป คือเดิมนี้

ประชุมวนัที ่๒๓ วนัที ่๒๔ เมษายน เขาเลือ่นไปเปนวันที ่๑ ๒ ๓ พฤษภาคม เลื่อนไป ๑ สัปดาห ในตาราง

ของเรานี่มนัตองมีการเลื่อนไปประมาณ ๑ สัปดาห เขาคงจะไมเร่ิมใหอภิปรายอะไรกัน นอกจากจะมีการ 
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ประชุมนอกรอบกันกอน เพือ่กําหนดประเด็นเพื่อใหการพิจารณาในตามรูปแบบเปนไปไดเปนอยางดี เขาถงึ

มีการประชุมนอกรอบ ระหวางคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญกับ สสร. วันที่ ๑ ๒ ๓ พฤษภาคม และ

เทาทีท่ราบนีจ้ะไปตางจงัหวดักันยงัไมรูเลยครับวาเขาจะไปไหนกนั ทราบมาเขากําหนดไววาจะเปนวนัที ่

๑ ๒ ๓  พฤษภาคมนะครับ เพราะฉะนัน้การแปรญัตตินี้ คงจะทัง้เดือนพฤษภาคม ในปฏิทนิเดิมบอกวาเริ่ม

แปรญัตติวันที ่นี้ ๒๗ เมษายนอาจจะเริ่มตามรูปแบบ แตไมรูวาของจริงมันจะเลื่อนไปหรือไม เพราะได

ทราบวาเขาจะไปประชุมนอกรอบกันวันที่ ๑ ๒ ๓ พฤษภาคม  เพราะฉะนัน้ถาใหปลอดภัยที่สุด เราก็ยึดถือ

ตามตรงนี้ไวกอนนี้ตามตรงนี้เขาจะบอกเขาจะแปรญัตติวันสุดทายกค็ือวันที ่๒๖ พฤษภาคม เพราะฉะนั้น

ถาขยายอาจจะขยายไปเปนพฤษภาคมทัง้เดือนก็ได แตถาใหเราปลอดภัย ใหเราวางแผน ที่เขาไปประชุม

กันเวลา ๑๔.๐๐ นาฬกิานี้ เขาอาจจะไดวนัที่จริงมานะครับ ซึ่งถาเปนไปไดนี่ถาไดมานี้ผมอยากใหทางคุณ

ภิรมยหรือทางคุณกบนี้ชวยประสานหนอยวาตกลงวันทีต่รงนี้ยงัใชไดอยูหรือเปลา แตถาตามโปรแกรมแลว

นี่ พอแปรญัตตเิสร็จคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเขาจะไปพิจารณาประเด็นการแปรญัตติ แลวก็เปน

เอกสาร แลวกไ็ปแกไขตัวรัฐธรรมนูญ แลวก็ถึงจะสงกลับใหกับสภารางรัฐธรรมนูญ กาํหนดเดิมนีเ่ขาจะสง

รัฐธรรมนูญทีแ่กไขแลวใหสภารางรัฐธรรมนูญวนัที ่๑๑ มิถุนายน ทีนีว้นัที ่๑๑ มถิุนายน ก็ไมตรงกนัเลยนะ

ครับ เพราะหลังจากนัน้มนัก็มีการพิจารณากฎหมายลกู ๓ ฉบับ  พ.ร.บ. พรรคการเมือง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง 

อะไรตาง ๆ ของเขา อันนัน้เราคงไมตองนะครับ เพราะฉะนัน้เราเอาตามที่แจงวันนี้คอื วันที ่๕ กรกฎาคม นี้

จะตองเริ่มสงพิมพรายมาตรา เพราะฉะนัน้หมายความวาการทาํงานของเรานีน้ะครับ เขาคงจะแปรญัตติกัน

นี่ เราตองทาํตวัใหวางในเดือนพฤษภาคมเปนหลกั ซึง่คงจะตองจัดคิว แลวก็ไปฟงไปชวยทีมงานในชวงนั้น

ดวย วันที่ ๒๓ วนัที ่๒๔ เขางดไปแลวครับ ประชุมนอกรอบ วนัที ่๒๓ วันที่ ๒๔ เมษายน งดไปแลวครับ 

แลวก็กําหนดที่ผมทราบกอนวนัสงกรานต ก็คือ วนัที่ ๑ ๒ ๓ พฤษภาคม ซึ่งจะเปนตางจังหวัดยังไมรูเขาไป 

ที่ไหนกัน ผมเดาวานาจะเปนแถว ๆ พทัยา เดาวานาจะเปนอยางนั้น หรือไมก็สวนสามพราน   

 ประธาน : ใครไมไป เราก็ไปคราวนี้คะ เขาไมใหเขาก็ไป เปนสื่อมวลชนเลยนะคะไมเปนไร 

จะอยูฉบับไหนบอกมา  

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต : ผมเรียนวาจะไปวนัที ่๑ กับวนัที่ ๒  

เพราะวันที่ ๓ นี้ผมตองไป Present กับนายกเรื่องแผนแมบทพฒันาการเมือง ผมไปรับงานอกีงานหนึง่

เอาไว วันที่ ๓ นั้นไมได แตวนัที ่๑ กับวันที ่๒ ผมจะไปแนนอน  

 ประธาน : ถาอยางนัน้ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งไดไหมคะ  ดิฉันขอสรุปวา จริง ๆ แลวเอาแคงาน

หลัก ๆ ชุดใหญไปกอนก็แลวกันวา อยางไรเตรียมขอยืนยันเปนสักวันที่ ๕ มิถนุายนไปกอน แลวกบ็วกชุดยอ

ซึ่งชุดยอกับชุดใหญก็ทาํรวมกัน แตชุดรวมใหญนี้เราเองจะตองทําตาม TOR นี้ก็ตองวนัที ่๑๕ สิงหาคมนี้คือ

ชุดใหญเสร็จ แตในขณะเดียวกนัตัวเองยงัคิดตองมีอะไรไวหายใจอกีหนอยหนึ่งนะคะ ดิฉันวาจนกระทัง่ถึง  
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๓๐ กนัยายน ดิฉันมองดูอยางนั้น เพราะวาเมื่อ ๒ วนัที่ผานมา คือทําใหมันเรียบรอย รางที่จะตองออกมา

เปนหลกัฐาน ที่ออกมาเปนรูปเลมตองเรียบรอยจริง ๆ แตวาเราทําไปตาม TOR เพราะฉะนัน้ขออนุญาตวา

เปนวนัที่ ๕ มถิุนายน ฉบับยอนีน้ะคะ กับรางใหญ ๆ นีม้ันกพ็อเสร็จแลว ตอนนี้ก็ดูแตตอนแปรญัตติเพิ่มเติม

เขาไป กับรับฟงอะไรตออะไรพวกนัน้มานะคะ วนัที ่๑๕ สิงหาคม ชดุใหญ เสร็จตาม TOR  สุดทายนี้ก็ตอง 

วันที่ ๓๐ กันยายน คือกห็มดปงบประมาณพอดีนะคะ เราก็สามารถทีจ่ะดําเนนิการ อันนี้คือเปนกาํหนดการ

กอน สวนในรายละเอยีดนัน้ในขั้นตอนแตละอัน วาจะทาํอะไรอยางไรนั้น ขอใหฝายเลขาชวยดูดวยนะคะ 

เพราะอยางเชน จะพิมพอะไร จะทาํอะไรอยางไรนีเ้ดี๋ยวตองดู เอางานใหญ ๆ กอนตรงสวนนี ้ทนีี้อีกประเด็น

หนึง่ คุณภิรมยมาเลาฟงใหวาทางอาจารยอําไพนี้ไดเจอคุณเสรีนะคะ ก็บอกวาชุดเราตองออกไปพรอมกับ

ประชามติดวย  คือมันตองไปดวย เพราะฉะนัน้ดิฉันคิดวาประชามติกค็ือลงวันที่ ๒ กันยายน เพราะฉะนั้น

ของเราเอง ชุด Draft ยอของเรามันตอง Approve โดย สสร. กอน แลวตรงนัน้ดีไมดีจะเปนอนัที่ผูกโยงไปกับ

เขาจะทาํไปดวย แลวอันนั้นจะเปนตวัที่เราจะตองก็ตรงกับทีท่านวัชรินทรพูดวา นัน่คือเปนบทบาทของเรา 

ที่จะตองออกชวย สสร. เขาในการที่จะเสนอเจตนารมณ ใชไหมคะเลย  

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญญูสกุล  :  ผมคิดวาตัวเจตนารมณนี้สําคญัดวย กอนลง

ประชามติ ถาประชาชนเขาใจเจตนารมณนี้มันก็งาย ผมวาตรงนี้คงตองเปนหลัก ตองไปพูดคุยกับชาวบาน

ใหเขาใจ ถาชาวบานไมเขาใจจะแย  

 ประธาน : ซึ่งดิฉันวาตรงนัน้เอง ความจริงนิทรรศการชุดใหญนะคะ ซึ่งนิทรรศการที่ออกไป

นั้นนาจะมีเร่ืองของเจตนารมณ และตัวเราเองนี้ก็จะไปเสริม ดิฉันวาถาเผื่ออยางไรทานคุยกับ

ประชาสัมพันธไดไหม คือตัวประชาสัมพนัธนี้มันตองเอาชุดเจตนารมณของเรานี้ไปเผยแพรประชาสัมพนัธ

โดยงบของเขา  

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : เร่ืองเจตนารมณนี้ตอง Approve กอนถงึพูดไดนี่ ปญหา

คือตรงนั้น จะใหผมไปพูดในทางนักวิชาการ เราพูดไดเลยนี่ เดี๋ยวนี้ผมพูดไดเลย  

 ประธาน : คืออยางนี้คะ คือเราก็ตอง Approve เพราะฉะนัน้ภายในวนัที ่๕ กรกฎาคมนี้ทกุ

อยางก็ Approve แลว วันที ่๕ กรกฎาคม หลังจากนั้นปุปเราพูดไดแลว ใชไหมคะ เพราะวันที่ ๕ กรกฎาคม 

Approve จริง ๆ ตองเอา Approve เราเจตนารมณของเรา เราอยากจะ Approve ตั้งแตวันที ่๕ มิถนุายน 

คือเรามีพรอมตั้งแตวันที่ ๕ มิถุนายนแลวนะคะ แตทีนี้มนัรอแปรญัตติ จนกระทัง่มาถึงเอาสุดทายเลยนี ่ 

วันที่ ๕ กรกฎาคมนี ้Approve หลงัจากวนัที ่๕ กรกฎาคมนี้เราตองออกไปพรอมกบัเขาไมรูนะ คอืเขาสง

ไปรษณีย เราอาจจะตองเวบ็ไซตออกอากาศ ออกทีวีอะไรอยางนี ้เราอาจจะตองชวยเขาแลวละ พูดถึงมาใน

การที่จะเสริมเพิ่มเติม ซึ่งวันนั้นเขาทาํงานรวมกันกับชุดประชาสัมพันธ ดิฉันมองดูอยางนัน้ ไมใชเราไปทํา

แยกตางหาก ดิฉันวาเราตองทาํงานรวมกบัชุดประชาสมัพันธ เราเองเปนตัว Content แตเขานี้เปนตัวเอาไป 
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เผยแพรใหส่ืออยางไรนะคะ ดีไหมคะ ทนีี้ของพี่เองก็มีสถานวีิทยุทัว่ พี่เองก็ม ีR- Radio ของอาชวีะมี  

R –Radio  ๑๒ สถานี เดี๋ยวออกให เชิญคะ  

 รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม : ดิฉันขออนุญาตคะ ในชวงตั้งแต Draft แรกเสร็จนี้ คง

จะตองถงึขั้นตอนนี้ของการ Approve ใหพยายามเสร็จกอนวนัที่ ๕ กรกฎาคม มนัจะไปไดเลยพรอม ๆ กนั  

 ประธาน : แลวพอวนัที่ ๕ กรกฎาคม ขอเสนอนิดวา ทานก็ตองเตรียมชุดยอนี้จะตองทาํ

กระบวนการทีอ่ธิบายใหมันเปนภาษางาย ๆ ดีไมดีอาจจะตองอธิบายเปนภาษาชาวบาน ภาษาอีสาน 

ภาษาเหนือ ภาษาใต อะไรอยางนี้ เราควรจะตองทาํใหประชาชนเขาใจ ทนีี้บงัเอิญตวัเองมี ๑๒ สถานี  

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : หมายความวาสรุปเจตนารมณเราตองออกมาเปนสาระ

ใหได เสร็จแลวก็จะไปจัดในลักษณะเปนสือ่งาย ๆ อะไรนี้ก็เขาตองเอาจากเราไป ที่จะไปสื่อ  

 ประธาน : ถาอยางนัน้ วนัที ่๕ มถิุนายน ของเราเสร็จ แลวเพื่อใหออกมา Approve ภายใน

วันที่ ๕ กรกฎาคม  วนัที ่๕ กรกฎาคม ปบ D-day เลย เพราะวาสงไปแลวตองไปพรอมกันกับตัวสงอยูแลว

ดวย และถาเปนไปไดดิฉันคิดวาถา สสร. ยกรางเขานาจะเหมือนกับทํารวมกับเราเวลาออกไปตรงนี ้ 

นาจะตองเปนเรื่องเดียวกันใชไหม เราชวยทําใหเขา นาจะเปนชุดเดียวกัน ไมอยางนัน้กลายเปนชดุ

เจตนารมณของรางอนัหนึง่ บันทึกเจตนารมณอันหนึ่ง แตของเราอันใหญ อันใหญนีเ้ปนของเรา แตอันยอนี้

เราไปรวมกับเขาไปชวยเขา ดีไหมคะ ถาอยางนัน้ตกลงตามนีน้ะคะ วนัที ่๕ มถิุนาย วนัที ่๑๕ สิงหาคม  

วันที่ ๓๐ กันยายน  โอ.เค. คะ  วันที่ ๕ มิถนุายน แลวกว็นัที ่๕ กรกฎาคม วนัที๑่๕ สิงหาคม  ๓๐ กนัยายน  

วันที่ ๕ มิถนุายน ฉบับ Executive Summery ยอเสร็จเบื้องตน พรอมปรับ พอวนัที ่๕ กรกฎาคม ตอง 

Approve ทั้งหมดแลว ทุก Step ทั้ง ๓ Step วันพธุ ๓  Step แลวก็พรอมเผยแพร สําหรับชุดยอ ชดุใหญ  

ชุดที่ออกเปนเลมใหญในการที่จะใชในการอางอิงเผยแพรงานวชิาการ Graph แรกที่ออกมาใหเหน็คอนขาง

ที่จะสมบูรณเลย วนัที่ ๑๕ สิงหาคม ตาม TOR เพราะวามันเรื่องของงบประมาณนะคะ แลวก็มเีวลาทาํ 

Finishing ใหดีเลยนะคะ จนถงึ ๓๐ กนัยายน พอถึงวันที่ ๓๐ กันยายน เราก็จะพิมพออกมาเปนเลมที่

แนนอนเลยนะคะ ถาอยางนั้นเราเอากรอบเวลากอนดีไหมคะ กรอบเวลาตรงนี้นะคะ แตละขั้นตอนจะทํา

อยางไร อยูที่แตละอะไรนะคะ ทานวัชรินทร กับอาจารยวิจิตรา อาจารยปทมา อาจารยสมเกียรติ ทาน 

ประโภชฌจะตองชวยตรงนีอั้นแรกที่จะใหไดวันที ่๕ มิถนุายน แลวกว็างแผนที่อาจารยสมเกียรติพดูดวยวา 

แปรญัตติอาจจะตองแบงทมีงานเปน ๒ ทีม ทีมหนึง่กลุ็ยเรื่องชุดใหญ แลวก็มีอีกทีมหนึง่ที่ไปลยุแปรตาม

ญัตติแลวก็สงมานี ้คือจะเร็วขึ้น ถาสมมุติวาเราวางระบบใหดีมันจะเรว็ขึ้น ไมอยางนัน้ขืนมานัง่ทาํ

เหมือนกนัหมดจะลําบาก อาจจะตองมีฝายตามแปรญัตติอยูชุดหนึง่เลย ฝายประจําที่เหมือนกับอยูใน

โรงงานประจาํนี้ กท็าํไปเลยอยางนี้ ดิฉันคดิวาจะทําใหเร็วขึ้น พี่รูแตข้ันตอน แต Content ไมรูนะ  

                                                                                                                                         - ๕/๑ 
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วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คืออยางนีท้านประธาน หมายความวาคราวตอไปนี ้

จะประชุมวนัที่เทาไรครับ วนัจันทรจะมีไหม  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอโทษนะครับ คอืผมคุยกับ สสร. ๑ ใน ๓๕ นะครับ เขาบอกวา 

ที่ไมใหเราไปจริง ๆ ไมใชวาจะตองการเรื่องความลับ ไมใชประเด็นในเรือ่งเอาไปเผยแพรขางนอก เขารูวา

ไมใชของเราหรอก แตที่ไมใหไปเปนเพราะโดนโจมตีเร่ืองงบประมาณ  เขาก็เลยตัดสินใจวาไมใหไป เพื่อจะ

ไดไมตองมีปญหาเรื่องงบประมาณ ผมก็ อาว มาบอกผมตอนนัน้ ถารูอยางนัน้ผมตามไปดีกวาเพราะผม 

มีที่พกัฟรทีี่บางแสนอยูแลว ผมก็บอกเขาไป แตทีนี้ผมมารูก็เมื่อเขากลบัมาแลว มาคยุกัน เลยไมไดตามไป 

เพราะฉะนัน้ตรงนี้ถาเผื่อเกิดเปนเรื่องที่วา วันที่ ๑ – ๓ เขาไป ผมคงจะฝากเขาไปวาถาใครจะตามไป 

ออกคาใชจายเองแลวหามเบิกหลวง ถาอยางนัน้ โอ.เค. เขาไมขัดของเราก็อาจจะไปได เพราะโดยเฉพาะ 

นองนักวิชาการเขามีงบที่จัดจางเขาไปไดอยูแลวใชไหมครับ เพราะฉะนัน้พวกเราผมกค็ิดวาถาเราไปได 

ดวยคาใชจายของเราเราก็คงไป เพราะเราก็อยากใหงานเสร็จ  

  ประธาน  :   แลวเจาหนาที่ ความจริงแลวในงบของนองนี่เรายงัไปไดอีกใชงบของเขาได  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  งบของกรรมาธกิารเราเองก็แยกออกมาไมเกีย่วกับของเขา 

  ประธาน  :  ไปได ก็หาใหทกุอยางไมมีปญหา 

นางภิรมย  เจริญรุง  :  คือเราทาํหนังสือขออนุญาตไปวาไปติดตามแลวก็สังเกตประเด็น 

การอภิปราย จากการที่เราไปทํามาแลวครั้งหนึ่งเราก็ตามอีก ทานก็เกษยีนหนังสือมาวาการไปประชุม 

คราวนี้เฉพาะ ๓๕ คนเทานัน้ ไมเชิญคนนอก ทานประธานเดโชทานก็เลยบอกวาไมตองไปหรอกอยางนัน้ 

  ประธาน  :   ทนีี้เราก็จะไป เราก็ไปตั้งคายใกล ๆ กนั  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  คือที่ผมไดยินมาไมใชเร่ืองงบประมาณ 

วาสิน้เปลืองนะครับ เพราะวาเวลาไปเราไมไดไปใชงบประมาณของชดุเขา เราใชของคณะกรรมาธิการชุดนี้

เทานัน้ ไปใชของชุดคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไมไดอยูแลว ทีนี้เหตุผลที่ผมไดยินมาแลวก็ลง 

หนงัสือพมิพดวยก็คือวา เขาไมตองการใหคณะอนุกรรมาธิการทัง้ ๓ กรอบไป ไมใหคณะอนุกรรมาธิการ 

ของยกรางรัฐธรรมนูญไปกาวกายชุดใหญ เขาถงึไมใหไป ทีนีชุ้ดของเขาไมใหไป เราคนนอกนะครับเราก็ตอง 

ไมไดไปเหมือนกนั เพราะวาขนาดคณะอนกุรรมาธิการของเขาเขาก็ไมใหไป นี่คือเหตุผลที่ผมไดยินมาครับ 

ไมใชเร่ืองสิ้นเปลืองงบประมาณครับ  

  ประธาน  :   เราก็ไมไดวาอะไร เราก็ไปงานของเรา เราก็ไปสัมมนาของเรา อยูใกล ๆ กัน 

เราก็แอบดูหนาเขาหนอยหนึง่เปนอยางไร 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ที่ผมทราบก็คือกรอบ ๑ ไป Fight มากเลย จนฝาย 

เลขานุการเขาไมไหวเขาเลยไมใหไป มีดอกเตอรกิตติศักดิ์ แลวก็หลายทาน นักวิชาการ ประธานกรอบ ๑ 
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วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

ไมยอม หมอชชูัย คือประเดน็ที่เขาไปแถลงที่สปริงฟลดบางประเดน็กห็ลุดไป บางประเด็นที่เราไมมีไมไดพูด

เลยก็โผลข้ึนมา ก็ไมยอม ก็เลยเกิดปญหากันในที่สุดเขาก็ไมใหไป ตกลงกนัอยางนี้ในกรอบ ๑ ทานก็บอก

ผมอยูวาไปนะ เร่ืองเด็ก เร่ืองครอบครัวตองไปดูแล ผมก็ไมไป ก็คิดวาไมนาจะพูดที่นี ่ผมเขาใจวาพดูที่บาง

แสนผมก็เตรียมพรอมดูวาจะไปอธิบายอะไร ก็ไมตรงกัน เพราะวาคอนขางมีปญหา  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เอาใหชัด ๆ ก็คือวา เวลาทํางานของ 

กรอบ ๑ เขากจ็ะมีวิธกีารทํางานของเขา แตทุกอยางขอมูลเยอะแยะแลวเขาประชุมกันมากอยูแลว แตพอไป

ถึงในคณะกรรมาธิการคุณหมอชูชัยพูดไมหมด เพราะฉะนัน้ก็ Defend อะไรไมได เร่ืองบางเรื่องมนัก็มี

ปญหาระหวาง คือทานอยูตรงกลาง ระหวางอนุกรรมาธกิารยกรางกรอบ ๑ กับตัวกรรมาธิการ ๓๕ คน 

ปญหานี้มาจากในกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกับอนกุรรมาธิการของเขาเอง แตของเราก็เลยพลอยฟา 

ฟลอยฝนไปดวย ก็เลยไมตองไปกัน มันอยูที่อนุกรรมาธกิารนะครับ เชน ประเดน็เรื่องสิทธชิุมชนกม็ีอาจารย

ที่เขารับผิดชอบ เร่ืองเกีย่วกบัครอบครัว สตรี ผมดู คือจะดูตรงนี้ ตางคนตางดูชวยกันวาเวลาเขาไป 

มีอะไรก็จะไดชี้แจงเพิ่มเติม มันเปนอยางนัน้ ทีนี้คุณหมอชูชัยก็จะเปนตวักลาง แตทานไมรู ฉะนั้นกไ็มรูหมด 

ก็จะโยนใหอนกุรรมาธิการ อนุกรรมาธกิารก็จะชี้แจง ที่สปริงฟลดก็มีชีแ้จงบาง บางทานก็ไปชวยชีแ้จง 

ประเด็นหลกัเขาไมตองการจะเสียเวลากบักรอบ ๑ อยางมาก เพราะมันจะเสยีเวลามากไป ถาใหเดา 

นะครับ คือปญหาหลักจะอยูที่กรอบ ๒ ครับ ไมใชอยูทีก่รอบ ๑ จะไปเสียเวลาทีก่รอบ ๑ เหมือนกบัที ่

สปริงฟลดนี่เสยีเวลาอยางมากมายกับกรอบ ๑ แตกรอบ ๑ ดีอยูแลวจะใหดีที่สุดโตงไปเลย มนักด็ี 

ไมรูจะดีขนาดไหนแลวครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมพูดใหลึกอกีหนอยก็ได อยางวันนั้นผมดูจากรางมาตรา ๔๐ 

ของเดิมเขาเปนราง เปนมาตรา ๔๖ ของใหม  โดยที่วามาตรา ๔๔ เขาบอกวานกัการเมืองหามไมใหทาํ 

เกี่ยวกับเร่ืองวทิยุกระจายเสยีง โทรทัศน มาตรา ๔๔ รางฉบับวันที่ ๒๗ มีนาคม บอกไวอยางนัน้ พอมาถงึ 

มาตรา ๔๖ เขากอบมาจากมาตรา ๔๐ แลวก็ Split วรรคสามออกเปนวรรคสาม วรรคสี่ กลายเปนวา 

ประชาชนหามไมใหทาํทางดานวทิยกุระจายเสียงกับโทรทัศน ประชาชนทาํไดคือวทิยุกระจายเสยีงกับ 

โทรทัศน แตหามทาํ แตไมไดบอกไววาใหทําวิทยุโทรคมนาคมเหมือนอยางมาตรา ๔๐ เดิม แตใน

ขณะเดียวกนันักการเมืองทาํได ผมก็ไปกระซิบบอกอาจารยคมสันเอง บอกวา ตรงนี้คงเขียนผิด จะดวย 

ตั้งใจหรือวาตกหลนไมรู ตองใสไปวาประชาชนทําได นกัการเมืองหามทํา พอถึงมาตรา ๔๔ นักการเมือง 

หามทํา เห็นดวย แตพอมาตรา ๔๖ วาประชาชนทําได อาจารยสมคิดทานบอกวา วทิยุโทรคมนาคมมันกม็ ี

บางสวนที่ประชาชนทําได เชน อินเทอรเน็ต แตวามือถือทาํไมได ควรจะเปนของรัฐทํา มันก็จะเจอปญหาวา

เทากับรัฐริบทีเ่อกชนทําอยูแลว กก็ลายเปนรัฐริบกิจการ ตอไปก็จะไมมีใครกลามาลงทนุ ผลสุดทายก ็

กลายเปนวาตองกลับไปสูระบบเดิม คือ ๒ ป ๓ ป ถึงจะไดเบอร แลวเครื่องละแสน แลวอยางนัน้ความเจรญิ 
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ของประเทศไทยจะเกิดขึ้นไดอยางไรเพราะสาธารณูปโภคไมพอ แมแตสิงคโปรเขาไมมีอะไรเลยนะ แตวา 

Facility เขาทกุอยางครบ เขาก็เปนศูนยกลางทางดานธรุกิจได เวียดนามตอนนี้ใช ๓ G แลว ประเทศไทย 

ยังไมมีโอกาสไดใช จะกาวตามเขาก็ตามไมได กลับจะตองถอยหลังเขาคลอง ตรงนัน้ผมอธิบายอาจารย 

คมสัน อาจารยคมสันกเ็ลยพยายามที่จะไปพูดให สุดทายอาจารยคมสนับอก ทานฝากมาเรื่องเดียวคุยกัน 

ตั้งชั่วโมง นัน่คือส่ิงที่ผมฝากอาจารยคมสนั และปจจุบนันี้มาตรา ๔๐ เดิม ก็มาอยูมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ 

ก็ยังเปนวาประชาชนยงัทาํไมไดอยูเทาที่ผมอาน เพราะฉะนัน้ตรงนีถ้ึงฝากอาจารยสมเกียรติวา อาจารย 

สมเกียรติชวยดู ผมอานแลวผมวาประชาชนยงัทาํไมไดนะครับ นี่คือปญหาวาคนภายนอกเขาไปแลวก ็

เหมือนกนักับวาไป Defend ในจุดทีท่างทมีเลขานกุารเขาไมตองการ แตวาตรงนัน้เขาไมรูหรอกวามาจาก

ผม เขานึกวาอาจารยคมสนั แตวาของกรอบ ๑ นั้นชัดเจนทีท่านหมอชูชัยบอกชัดเลยวาผมยังจําได 

ไมหมดเพราะวาอนุกรรมาธกิารผมไมไดมา 

   ประธาน  :   ถาอยางนัน้สรุปนะคะ กลบัมาบทบาทของเรา เพราะฉะนัน้ตรงนี้ในชวงนี ้

ก็คงอยูในชวงของนักวิชาการคงจะตองสรุปรวมทนัไหมคะตรงนี้  

  นางสาวณัฎฐินี  มัดฉววีรรณ  :  ขออนุญาตนะคะ ณัฎฐินี คะ สงสยัเยอะเหมือนกนัคะ 

คือวาทีท่ํานี่เปนตารางทีท่ําเมื่ออาทิตยที่แลวที่เสนอไว แลวที่จะสงใหประชาชนดูคือตารางอนันัน้หรือคะ 

หรือวาตองยอลงมาอกี ถายอสรุปจากอันนั้นลงมาอีกกต็องทําพรอม ๆ กัน ๒ ชุด ทัง้ที่เปนความเห็นตาราง 

เปน PowerPiont ชุดหนึ่ง แลวก็อันที่ใหประชาชนนี่จะเปน Word หรือเปลาคะ จะเปนในรูปแบบไหน  

ตกลงตองไปทกุจังหวัดไหมคะอาจารย ตองไปแค ๓ จังหวดัที่บอกหรือเปลาคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือใหประชาชนดูตองคนที่เคยไปทํา 

ประชาคม คนที่ไปคุยกับชาวบานอะไรตาง ๆ ตองงาย ๆ เราตองมานัง่อธิบาย อธิบายเปนภาษาใต ไปใต 

ภาษาใต ไปสุพรรณพูดสุพรรณ แลวก็เปนภาษาชาวบาน ๆ เราหนาตาอยางนีห้รือครับที่จะไปคุยกับ

ชาวบานผมยงัสงสัยอยู ภาษาคนเมืองนกัวิชาการทํางานบนโตะ ยากนะ มนัจะตองมีทมีอีกทีมหนึ่งตางหาก 

มันนาจะเปนเรื่องของเราไปก็คือคอย Support เขา แลวคนที่เขาอธิบายตาง ๆ เราตอง Co. กับเขามากกวา 

ทีนี้อันนีจ้ะบังคับวาคุยกับชาวบานอะไรตาง ๆ มนัตองขึน้จอ ข้ึนอะไรก็ตองเปน PowerPoint คงไมใช

เอกสารแหง ๆ แบบนี้ คงตองยอยออกมาอีกทหีนึง่ จะเปนการตูน จะเปนอะไรผมไมรู เราตองทําการตูน 

หรือเปลา ถาไปยุงกับชาวบานนะครับ แตวามนันาจะเปนเรื่องของประชาสัมพนัธเผยแพรหรือเปลา 

แตเราไปประสานกบัเขาเพือ่ไปชวยเขาอยางนัน้มากกวา ทนีี้ที่คุยกันไวก็คือประเด็นที่เราทาํมาอนันัน้ โอ.เค.  

แลว เพยีงแตวาที่เราตองไปหามาก็คือเร่ือง ๑๒ องคกร ซึ่งเราตองไปเติมใชไหมครับ แลวก็แกเลขมาตรา 

ใหตรงกับชุดทีเ่พิ่งออกมาสด ๆ รอน ๆ วนันี ้ 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                              หทัยกาญจน  ๕/๔ 

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

อีกอันหนึง่ครับที่เรายงัหาไมเจอเลย นัน่คือความเห็นประชาชน ๔ ภาค  ๔๖ จงัหวัด มนัไป 

อยูที่ไหนพอจะใสไดหรือเปลาเทานัน้เอง เราจะทาํไดทนัหรือไมถาไมทันเราก็เอาออกมากอน แลวอันนั้น

คอยไปเติม ไมรูวาจะไดเมือ่ไร แตวาสิ่งทีเ่ราควรจะตองเติมก็คือ ๑๒ องคกร ยกเวน คมช. เพราะ คมช.  

เขางดออกเสยีงไป แลวก็เอามา Update ใหเขากับตัวบทที่เลื่อนไปแลว  ผมคิดวาอยางนัน้นะครับ  

 

                                                                                                                                    - ๖/๑ 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชุม               อารีรัตน ๖/๑  

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐    

 

 รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม : วิจิตรานะคะ ขออนุญาตเพิ่มเตมินิดหนึ่ง สงสยัวา 

คุณณัฎฐิ นียังงงอยู ตารางนัน้มันยังไมใชนะคะ มนัจะตองดึงออกมาเปน Summery เปนการเขียนคลาย ๆ 

เปนแบบนี ้ในแตละมาตราวามันมีเจตนารมณวาอยางไร ซึ่งตรงนี้มนัยากเหมือนกันที่จะสรุปออกมา

เพราะวามนัมคีณะกรรมาธกิาร มีคณะอนุกรรมาธกิาร แลวก็ยังจะตองมีประชาชน แตสวนหนึ่งนี่เรายังพอ

จับไดแลวจากการที่ออกมาเปนมาตราแลวนี ่เราจะพอรูแลวละวาเขาตองการอะไร ยกตัวอยางเชน เกี่ยวกับ

เร่ืองของการคุมครองสงเสรมิ และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเตม็ที่นี ้อันนี้ก็คอืในเรื่อง

ของสิทธิเสรีภาพ ซึ่งเราตองดูตามมาตราแตละมาตรานี ้เขาตองการเจตนารมณของการคุมครองในเรื่อง

ของสิทธิเสรีภาพนี้มนัคืออะไร นั่นก็คือเกี่ยวกับเร่ืองของการคุมครองอนันี้อยางเต็มทีเ่ขาทาํอยางไร 

เพราะฉะนัน้ตรงนี้มนัตองดึงออกมาดวย จากความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธกิาร  

รวมทัง้ประชาชนในสวนที่เราหาไดแลว นกึออกไหมคะ มันไมใชแคตารางอยางเดียวยังไมใช   

 ประธาน : ดิฉันเขาใจวาอยางนี้นะคะวา คณุปทมานําเสนอตอนนั้น วิธีการเก็บขอมูล  

ถานองเกบ็เหมือนกับบันทึกไปเรื่อย ๆ เวลาจะหา จะหาลําบาก ก็เลยทําไดนาํเสนอวาเก็บเปน Place ๆ 

เพราะฉะนัน้สิง่ทีน่องทําอยูทุกวนันี้ คือการเก็บขอมูล เมือ่จัดเก็บขอมูลเสร็จแลวนี่ เวลาคุณจะมาทํา Paper 

ใชไหมคะ พูดถึงมา อันนี้มนัจะกลายเปนภาคผนวกก็ได แลวคุณก็ตองมานัง่เขียนใหม บทที่ ๑ บทที่ ๒  

บทที ่๓ บทที่ ๔ อยางไรนี้อีกทหีนึง่ ซึง่ถงึเราบอกวา เรามีเวลาถึงวันที่ ๓๐ กนัยายน คือพยายามใหไป  

พอนึก Paper ฉบับนั้นขึน้มา พออานปุปจะมองเลยวาทีม่าเปนอยางไร ใหเหน็วาการบันทึกเจตนารมณ 

ตรงนี้ มนัมาอยางไร เกริ่นตัง้แตป ๒๕๔๐ อะไรตออะไรเกิดขึ้นมาอะไรอยางนีน้ะคะ จนกระทั่งมาถงึวิธกีาร

ดําเนนิการเปนอยางไร คือใหมองเหน็หมดเลยวา กระบวนการในการทํางานนี ้ตั้งแตเร่ิมตนเปนอยางไร  

และมาถงึแลวมันไดอะไรในแตละชวง หรือในแตละชวงนั้นมนัเกิดอะไร ซึ่งในชวงแรก ๆ เปนประเด็น 

แบงเปน ๓ กรอบ หลงัจากนัน้ถงึมาเปนมาตรา ในรายมาตราเปนอยางไรนี้ แลวถงึจะออกมา สรุปสุดทาย 

ที่นองที่เก็บไวก็จะกลายเปนภาคผนวกนะคะ เพราะฉะนัน้ Paper เลมนี้ คือเขาจะดูหลายอานเปนงาน

วิชาการก็ขางหนา ถาจะดูเปนดึงรายมาตราก็อยูขางหลัง เทาที่เขาใจเปนอยางนัน้นะ แลวขณะนี้ที่มนัเถิบ 

ก็คือ Executive Summery เหมือนกับ Effect แต Effect ของเรานี้มนัไมใชแคหนาสองหนา  Effect ของเรา

นี้คือทําใหประชาชนทั่วไปเขาใจงายเพราะวาคนนักวิชาการแคนั้น หรือผูที่จะใชงานถึงมาอาน Paper เลมนี ้

แตประชาชนตองรับรูตั้งแตตอนนี้เลยวา ทําไมแมกระทัง่อันนี้ออกมาชัดที่วา ทําไมถึงมีแกไขรัฐธรรมนูญ 

อันนี ้ทาํไมถงึจะรางอนันี้อยางที่ทานวัชรินทรพูดนะคะ แลวมันเปนอะไรแบบไหน อันนี้ที่เขาใจในลกัษณะนี ้  

 รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม : ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึง่นะคะ เหมือนเขียนวทิยานพินธ 

การเขียนวทิยานพินธไมใชเขียนแลวเสนอตารางอยางเดียว ไมใช ตารางนั้นมันจะชวยทาํใหเราเขยีน  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชุม               อารีรัตน ๖/๒  

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐    

 

วิทยานิพนธไดดีข้ึน มันจะมีที่มาที่ไปคอย ๆ ลําดับมา คอย ๆ ลําดับเหตุการณอะไรตาง ๆ ที่มนัเกดิขึ้น  

แตทีนี้เวลาเขยีน ก็คือเราจะตองเริ่มตนตั้งแตประวัติความเปนมา วิวฒันาการคลาย ๆ กันนั้นคะ แลวคอย ๆ 

มาจนกระทัง่ในที่สุดไดอะไรออกมา แตทีนีใ้นสวนที่เราบอกวา Summery อันนี้มนัก็เปน Effect เหมือนกับ 

ที่ทานวานี้ ที่เราจะรวมทั้งหมด แลวมองเห็นภาพรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับ นึกออกไหมคะ ในแตละมาตรานี้

เจตนารมณมนัเปนอยางไร ในสวนรายละเอียดนั้นก็คือคุณไปดูทั้งเลมเลย เปนวิทยานพินธทั้งเลม นกึออก

แลวยังคะ เพราะฉะนั้นตารางนัน้ยงัไมใช มันเพียงการเก็บขอมูลที่จะเอามาใชแลวตอนนี้เราจะเริ่มเขียนแลว 

เพราะฉะนัน้ทีเ่ก็บทัง้หลายนีจ้ะเริ่มนาํมาใชแลว ที่บอกวาไมไดมีความเห็นของคณะอนุกรรมาธกิารอะไร 

ตออะไรตรงนี้ มันจะหายไป มันจะยากตอนเขียน ถงึบอกบอกวาอยูหรือเปลา มนัจะไดนํามาเขียนเปน 

ลําดับได นึกออกไหมคะ เพราะฉะนัน้ตอนนี้คุณเอามาใช คุณจะเริ่มเอามาเขียนแลว  

 ประธาน : เติมนิดหนึ่งนะคะ เขียนจะไมยาก เพราะวาเหมือนกับนองมีลายแทงหมดแลว 

แลวตอนนี้อาจจะนัง่สักพักหนึง่ แลวเริ่มทําหลายคนชวยกนัได แลวก็จะเขียนตามลายแลงแลวมนัจะตอกนั

ไดอยางดี คือถาเราเก็บไมเปนระบบนี ้เขยีนใหตายเขียนไมได แตถาทําเปนระบบแลวเวลาเขียนมันจะเขยีน

งายขึน้ แลวกอ็ยางไรนีพ่ี่ ๆ ก็จะไปชวยกนับาง ทานวัชรินทร ทานอะไรอยางนี้นะคะ โอ.เค. คะ เดี๋ยวกลวั

นองใจเสยีไมใชอะไรหรอก  

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต : จะกราบเรียนอยางนีน้ะครับวา อันนั้นเปน

สวนหนึง่ที่ตองทาํอยู ตารางตองมีอยู เพียงแตวามีสวนที่จะตองสกัดดึงออกมานีน้ะครับ ทนีี้ในการทํางานนี้

นอกจากมทีี่จะตองนาํเสนอตอคณะอนุกรรมาธิการชุดนี ้แลวก็ชุดใหญแลวนี้นะครับ ผมคิดวาในการทํางาน

นี้เรามทีีมปรึกษาอยู ๔ – ๕ คนที่อยูในนีท้ีต่องคุยกับเขา แลวก็เร่ืองบางเรื่องถาเปนประเด็นบางประเด็น

ตามกรอบนีก่จ็ะตองปรึกษาจะทางโทรศัพทหรือการนัดหมายอยางไรก็ตามนี่นะครบั ทนีี้กับผมเองกับคุณ

ปทมาเองหรืออาจารยวิจิตรา หรือ พี่คณิต หรือคนอ่ืน ซึง่หลาย ๆ วิธนีี ้ใชวิธทีาง E-mail ผมเหน็อยูติดตอ

กับทาง E-mail อยูเปนวธิีที่สะดวก แลวก็เห็นรายละเอยีดครบถวนดวย ทนีี้สําหรับตัวผมเองหรือกบัทาน

อาจารยวิจิตราเอง หรือวาคณุปทมาเองนี้เดี๋ยวเราตองนดัหมาย ไมใชวาเอามา Present โดยตรงตอที่

ประชุมอยางนี ้เราคงมานั่งวางแผนเหมือนกันเปนปฏิทนิในการทาํงานอีกสวนหนึ่ง ซึง่เดี๋ยวคงตองคุยกัน

ดวย ทีนี้ในสวนแรกตกลงกนัไววา ผมเองผมจะขอเอาไปตรวจดูนะครับในสวนที่เขาจะสงมาภายในวนัที ่๒๐ 

ซึ่งอาจจะดูคนเดียวหรือจะไปปรึกษาคนอืน่ อยูใกล ๆ อาจารยวิจิตราหรือทานอืน่ อาจจะโทรศัพทปรึกษา 

ในประเด็นบางเรื่องวาจะเขยีนอะไรอยางไร ตรงนี้ก็คงจะตองเปนเรื่องของการทาํงานเพิม่เติมนะครับ   

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : ที่เมื่อตอนแรก ๆ ผมเขยีนไวที่วาเจตนารมณ แตผมไมมี 

E-mail    

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชุม               อารีรัตน ๖/๓  

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐    

 

 ประธาน : ในชวงนี้กห็มายถึงวาทานดอกเตอรสมเกียรติกับทางนีก้็รับไปหมดเลย กอนที ่

จะมานําเสนอชุดเราวันไหนนะคะ   

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต : ถาเปนไปตามกําหนดเดิมนี้วนัที ่๒๓ 

เมษายน เราจะงด แลวเราประชุมคร้ังตอไปนี้จะกลายเปนวนัที ่๓๐ เมษายน  แลววนัที ่๑, ๒, ๓ พฤษภาคม 

ไปที่ไหนไมรู ประชุมนอกรอบกับ สสร. กบักรรมาธิการ  

 ประธาน : ก็เตรียมการไวกอนก็แลวกันอยางไรนะคะ ถาไปเชาเยน็กลบัได ก็ไปเชาเย็นกลับ 

ไปดวยกัน   

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต : วันที่ ๓๐ เมษายนนี้คงตองเสร็จสําหรับ 

ในสวนสปริงฟลด เสร็จแลวกเ็สนอกรรมาธกิารวนัที ่๔ พฤษภาคม ที่เปนตารางอันนั้นนะครับ อันนี้

วัตถุประสงคกค็ือเราตั้งเปาทีจ่ะรายงานตอกรรมาธิการ เขาใจวาตองกรรมาธิการยกรางกอน แลวก็ 

สภา สสร. คณะกรรมาธิการวิสามัญกอน แลวหลังจากนัน้จะตอไป   

 ประธาน : ที่สปริงฟลดนีม้ันเปนรายประเด็นใชไหมคะ หรือวาจบออกมาแลว จะเปน 

รายมาตราหรอืยัง ยัง เราจะเอาแครายประเด็นกอน ที่ปริงฟลดกอน แลวพอหลังจากนัน้เสร็จปบก็มา 

เปนชุดที ่๒ กค็ือเปนรายมาตรา เพราะฉะนั้นเราก็จะมีงานเปนขั้นตอนนะคะ โอ.เค. คะ ถาอยางนัน้ 

ก็วันที ่๓๐ เสร็จแลวก็เสนอคณะกรรมาธิการของเราในวนัที ่๔ พฤษภาคม ใชไหมคะ  

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ของเขาเอามาตรามาขึ้นแลว แลวกค็ือสลับสับที่แลวก็

จะดูตรงนี้ มันก็จะกลายเปนอีก Version หนึ่ง 

 ประธาน : ถาอยางนัน้หมายถึงเราก็ไมไดตรงนี้ทาํใหมันเรียบรอยเฉพาะสปริงฟลดแตวา

งานอื่นก็เดินตอ ไมใชวาเราใหสปริงฟลดเสร็จกอน งานมนัไปดวยกนั เพราะวาตอนนีม้ันเปนรายมาตราแลว 

พอสปริงฟลเสร็จ พอหลงัวนัที่ ๔ ก็คงตองเปนรายมาตราแลวใชไหมคะ เพราะมนัเหลอืเวลาเดือนเดยีว 

พฤษภาคมนี ้ใชไหมคะ ที่อาจารยวิจิตราพูด เพราะฉะนั้นรายเดือนพฤษภาคมเสร็จปบนี่ พอรายมาตรา

เสร็จ รายมาตราเสร็จปุบก็จะมาประกอบกับประชาชนกับ ๑๒ องคกร พอมาถึงตรงนัน้เองพอปลายเดือน

พฤษภาคมมนัก็ตองขมวดแลวละ กท็ํา Executive Summery ในขณะเดียวกนับางคนก็เขียนอนันัน้ไดแลว 

อารมณจะเกดิแลวตอนนัน้ พอใกล ๆ ตรงนั้นมามนัจะเริม่มองเห็นเปน paper ใหญได ใชไหมคะ 

เพราะฉะนัน้พอตัวเองคิดวาพอ Executive Summery เสร็จนี่มันก็ตองเริ่ม Paper ใหญสักท ีใชไหมคะ 

มองดูตรงนี ้ถาอยางนัน้กม็กีรอบ ฝายเลขาจดได มีกรอบวันทํางาน มีข้ันตอนแลวมีวิธีการแลวนะคะ  

ทานมีอะไรเพิม่เติมอีกนะคะ  

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต : ใหชวยรายงาน คุณภิรมยชวยสรุปนะครับ

ตกลงวามีใครไปบาง จะมีไปสวนหนึง่ซึง่เพียงพอแลวครับ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชุม               อารีรัตน ๖/๔  

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐    

 

 นางภิรมย เจรญิรุง  (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓ ) : ในเบื้องตนนะคะก็จะม ี

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ ๖ คน คือคุณศรีวิการณ อาจารยสมเกียรติ คุณคณิต คุณวัชรินทร 

คุณประโภชฌ แลวก็คุณปทมา ๖ ทาน แลวก็จะมีผูแทนของคณะอนุกรรมาธิการจัดทําจดหมายเหตุ  

๒ ทาน แลวกม็ีเจาหนาที่ไป ๒ ทาน รวมแลว ๑๐ คน โดยมีทานเดโชเปนหวัหนาคณะคะ ทานเดโชไปดวย  

 ประธาน : คุณเดโชไปที่เดียวไมใชหรือครับ   

 นายภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓) : ไปกอน แตวาจะไปพบคณะที่โนน

ดวยคะ   

 ประธาน : แลวตกลงเราจะลงอะไร  

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต : เอาอยางนี้ครับ ผมเขาใจวาเราจะตอง

เดินทางวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ใชไหมครับ ประมาณเที่ยว ๕ โมงเยน็ เปน TG ที่สําคัญนะครับตองไปถูก

สนามบนิ อยาใหไปผิดสนามบินเปนอันขาดนะครับ   

 นายภิรมย เจรญิรุง : สนามบนิดอนเมืองคะ  

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต : ตกลงแนนอนวาดอนเมืองใชไหมครบั  

ดอนเมืองนะครับ อยาไปสุวรรณภูมิ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม เดินทางเที่ยว ๕ โมงเยน็นีน้ะครับ ลงสุราษฎรธาน ี

ทีนีว้ันที่ ๑๗ พฤษภาคม เราตองอยูที่ระนอง ซึง่ไมรูวาเราจะไปนอนทีสุ่ราษฎรธานหีรือที่ระนอง  

 ประธาน : คือวันที่ ๑๖ ที่ไปถึงนี้มันมืดนะคะ กน็าจะนอนสุราษฎร โรงแรมมันมีโรงแรม 

ใหม ๆ ไมรูโรงแรมอะไรก็ไมรู เดี๋ยวลองถามใหดู โรงแรมใหม ๆ อยูขางทาง แลวเชาออกแตมืดไปที่ระนอง  

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต : ที่จงัหวดัระนองซึง่ตองขามเขาไป เปน

ภูเขาอยูจากสรุาษฎรไป แลวก็วนัที่ ๑๗ นีอ้ยางไรก็ชวยตรวจสอบนิดหนึง่นะครับวา เขารับฟงความคิดเห็น

กันชวงเชาหรือชวงบายอยางไร แตวาใน Program ที่เรามีอยูก็คือ เราจะรับฟงที่จงัหวัดระนอง วนัพฤหัสบดี

ที่ ๑๗ พฤษภาคม วนัศุกรที ่๑๘ พฤษภาคม รับฟงที่จงัหวัดชุมพรนะครับ แลววันเสารที่ ๑๙ นี้ Program 

วาง เสร็จแลววันอาทิตยที่ ๒๐ พฤษภาคม ที่เกาะสมุยครับ เพราะฉะนั้นตองขามไปเกาะสมุย ซึง่ไมรู 

จะขามไปวนัไหน เสร็จแลวขากลับนี้ ไมไดกลับ TG เขาใจวาจะตองกลบับางกอกแอรเวย จากเกาะสมุย

กลับกรุงเทพเลยครับ 

 

                                                                                                                                            - ๗/๑ 

  

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                              หทัยกาญจน ๗/๑ 

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  กว็ันที่ ๑๖ ดิฉันคิดวาจริง ๆ ถาเปนไปได เดีย๋วลองดูกอนวาถาเราไประนองได 

ก็ โอ.เค. ใชไหมคะ ใชเวลาเทาไรก็ไมรูถาไประนอง ทาํไมไมไปที่ระนองเลย เครื่องบนิรอง ๆ มีไหมคะ TG 

แอร  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  มีแตเครื่องบินเล็ก 

  ประธาน  :   จะไดไมตองเสียเวลา ทานประธานอยูที่นัน้แลว ใหไปเองไปเจอเราที่โนน 

ใชไหมคะ  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ทานประธานจะกลบัที่เกาะสมยุ ข้ึนเครื่องกลับ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขากลบัคงกลับบางกอกแอรเวยแนนอน

ครับ คือปญหาที่เราหารือกนัวา เอะ ทาํไมเราตองนั่ง TG การบินไทยไปลงสุราษฎรธาน ีแลวก็ตีรถไประนอง

ตั้งไกลแลวขึ้นเสนทางภูเขาดวยนะครับ เสนทางภูเขาลวน ๆ เลย  

  ประธาน  :  ถาลงภูเก็ตจะงายกวา ใชไหมคะ ภูเก็ตแลวมาใกลระนอง ตรัง – ระนอง 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  สุราษฎรธานี – ระนอง ใกลสุด 

  ประธาน  :   ตรังละคะ  

นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ระนองกม็ีนะครับ เทีย่วบนิก็จาํกัด 

ประธาน  :  ลองดูสิมีไหม กอ็าจจะเปน ๒ Option ไวดีไหมคะเราจะไดไมตองเสียเวลา 

ก็ไปลงระนองเลย วนัที่ ๑๖ ลองดู แตถาไมไดเราก็ลงสุราษฎรธานี ถาอยางนัน้ก็เชาออก ถามืดก็ไมไหว 

เพราะวาไปถงึมันมืดแลว ลงเครื่องบินมนัมดืแลว เทาทีว่นันัน้ไปสุราษฎรธานี ๑๗.๐๐ นาฬิกา พอลงไปถึง 

ก็รับประทานอาหารเย็น เขาออก ๐๕.๓๐ นาฬิกาหรือ  อาจจะ ๐๖.๐๐ นาฬิกา ๓ ชั่วโมง แตวาจากระนอง

ไปชุมพรไมไกลใชไหมคะ ใกลสุด เราก็กลบัไปนอนชุมพรใชไหมคะ หรือนอนระนองแลวไปชุมพรเชาดีกวา 

เพราะที่พกัระนองจะดกีวา ดีไหมคะนอนระนองแลวก็มาชุมพร จากชมุพรก็มาสุราษฎรธาน ี 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือชุมพรกับสุราษฎรธานนีี่ ชมุพรใกลสุราษฎรมากกวา 

ประธาน  :  ใกลมากกวาระนอง หรือนอนชมุพร ที่พกัชุมพรจะดีกวา  

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  สรุปวาที่ชวัรก็คือ คนืวนัที ่๑๗  

พอรับฟงที่ระนองเสร็จกน็อนที่ระนองใชไหมครับ เชากต็ีรถไปชุมพรวนัที ่๑๘  แลวก็พอรับฟงที่ชมุพรเสร็จ 

ก็ตีรถไปนอนที่สุราษฎรธาน ีคืนวนัศุกรที ่๑๘ ใชไหมครับ  

  ประธาน  :   วนัที ่๑๙ กน็อนที่เกาะสมยุ วนัที ่๒๐ รับฟงที่เกาะสมยุเสร็จก็เดินทางกลับ 

วันนั้นเลยใชไหมคะ นอนเกาะสมุย ๑ คืน นอนสุราษฎรธาน ี๒ คนื นอนระนอง ๑ คนื  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  วนัที่ ๑๖ สุราษฎรธาน ี วนัที่ ๑๗ ระนอง วันที่ ๑๘ สุราษฎรธาน ี  

ประธาน  :  วนัที ่๑๙ เกาะสมุย 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                              หทัยกาญจน ๗/๒ 

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  วนัที่ ๑๙ เชาก็ไปเกาะสมุย แลวคืนวนัที่ ๑๙ นอนเกาะสมุย 

คือตรงเกาะสมุยถาเกิดเราไมมีโรงแรมเดีย๋วบอกผม เพราะวาเดี๋ยวจะมีสมุย นาเทยีน รีสอรทเราจะเอา

วงเงินเทาไรก็บอกได เอาเทาที่เบกิได  

  ประธาน  :  นอง ๆ  ถามอาจารยสมเกยีรติ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ผมคุยเบื้องตนเขาไมอยากตามไปที ่

เกาะสมุย เขาอยากไปรับฟงที่ระนองกับชุมพร ๒ แหง ตอจากนั้นจะกลับ ไมรูวาเปลีย่นใจหรือยังครับ  

ตกลงมีไป ๒ คน ใชไหมครบั แลวก็จะตามไปถึงเกาะสมุยหรือไม  

   ประธาน  :  คืออยางนี้ เดีย๋วจะมีอาชวีะเขามาดูแลใหที่ระนองได หมายถึงวานั่ง

รถทัวรไป พอไปถึงปบเขาโรงแรม เดี๋ยวใหมพีวกอาจารยเขามาดูแลดีไหมคะ แลวเดี๋ยวจะใหเขาไปนั่นดวย 

คือตอนนี้โฆษณาเฉย ๆ คือบังเอิญตอนนีก้ําลังขอเงิน กกต. คะ เดี๋ยวเผื่อทานจะเอาไปชวยดวยก็ได ขณะนี้

จะเอาเด็กผูนาํนักศกึษาในเดือนพฤษภาคมที่ไมแนใจชวงนี ้ในเดือนพฤษภาคมจะทาํคายใหผูนาํนกัศึกษา 

รูเร่ืองเกี่ยวกับประชาธิปไตยกับคุณธรรม จริยธรรม คือหมายถงึวาอยากใหเด็กอาชีวะรูเร่ือง แลวเขาเองกม็ี

สิทธทิี่จะเลือกตั้ง เพราะฉะนัน้ตรงนีม้าใจเองซึ่งเจตนารมณเดี๋ยวถาเผือ่ทานวางก็สามารถทีจ่ะเอาไป

เผยแพรตรงนีไ้ด เพราะฉะนัน้ตรงนี้ในชวงนี้เขาก็จะมีอยู ทนีี้ตรงนีเ้องดฉัินก็อยากใหครูบาอาจารยเขา

ออกมาตามเรารับฟงดวย เพราะวาเขาตองดําเนินการอยูแลว เพราะในอนาคตตอไปเราก็คิดวาในชวงลง

ประชามตถิาเด็กอาชีวะเหลานี ้ผูนาํนกัศึกษาเปนพนักวาคนสามารถที่จะชวยได ขณะนี้เรากําลงัขอเงิน 

กกต. จัดคายพวกนี้อยู คายประชาธิปไตยกับคุณธรรม จริยธรรม ผูนาํนักศึกษา ๑,๐๐๐ กวาคนทั่วประเทศ 

ตรงนี้เองอาจจะเปนเครื่องมือเราในการที่จะใหเขาไปชวยเผยแพรเจตนารมณได มันอยูที่วา กกต. เขาจะนัน่

ไหม แลวเรากไ็ปคุยกับ กกต. ไดใหเขารณรงค ก็จะมีเด็กเปนพืน้ฐาน เดี๋ยวทานไปเสนอทานนายกรัฐมนตรี 

เร่ืองประชาธปิไตยกับการเมือง ความจรงิเผยแพรตองเอาลงในระดับเด็กอยางนีก้็ได ทีนีก้ําลังขอเขา  

คุณภุชงค ก็บอกวา เอะ ทาํไมเราก็ไมมีเงนิ แลวเราอยากจะสรางผูนาํ ก็เลยบอกเขา เขาก็เลยใหเงนิมา 

คายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทาํอะไรไปไดนิดเดียวคายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตเรากม็ีของเรานี้สวนหนึ่งก็ไป

รวมกันคืออยากใหเดก็ผูนาํนักศึกษามีตอง ๔๐๔ แหง คือเอาผูนาํนกัศึกษาประมาณวิทยาลัยละ ๕ คน  

แลวก็ครู ๑ คน เอามารูเร่ืองประชาธิปไตย ไมตองเยอะ ใหรูแค Concept ใหรูเร่ืองของอันนี้ข้ึนมา แลวก็

สรางคุณธรรม จริยธรรม มทีกุจังหวัดคะ เพราะฉะนัน้เดีย๋วนอง ๆ ไปกจ็ะมีอาจารยมา เอาอาจารยที่เลน

เร่ืองประชาธปิไตยมาเจอแลวก็จะไดพาไปดู ดีไหมคะ แลวเดี๋ยวจะใหเขามาสงที่ชมุพร ดีไหมคะตอบพี่ 

ก็แลวกนัวาจะเอารถอยางไร เพราะวาถาสมมุตินองนัง่รถทัวรไปเดี๋ยวก็จะหารถมาสงที่ชมุพรให แลวจาก 

ชุมพรนองกน็ัง่รถทวัรกลับกรุงเทพฯ ก็ได แตถาจะไปเกาะสมุยก็ไปกบัพวกเรา ก็มีรถไปดวย ฉะนัน้เรื่อง 

ตางจังหวัดขออนุญาตใหคณุภิรมยเปนผูประสานงานทัง้หมดนะคะ  



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                              หทัยกาญจน ๗/๓ 

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ตัวราง เมื่อสักครูโทรลงไปถามแลวตรงแผนกถายเอกสารเขา 

บอกวา ๑๖.๓๐ นาฬิกา กาํลังเขาคิวรออยูคะ ขอเปนวนัศุกรไดไหมคะ ฝากเรียนนดิหนึง่วาวนัศุกรนี้ 

๑๐.๐๐ นาฬกิา มีประชุมคณะใหญคณะกรรมาธิการวสิามัญ หอง ๓๖๐๑ เพราะฉะนัน้รางนี้อาจจะมอบให

วันศุกร  

  ประธาน  :   ถาไมมีอะไรก็ขอขอบคุณ ขออนุญาตปดประชุมนะคะ ฝากนองนักวิชาการ 

ไวกับทกุทานดวยนะคะ ชวยกันดูดวยนะคะ  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๒๕ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

 

 

   

 

 

 


